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นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
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๑. ข้อมูลประวัติ 

 ประวัติการศึกษา  
  - ปีการศึกษา ๒๕๐๐  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   
                                                    โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต าบลไผล้่อม  
        อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด  
                                                    พิษณุโลก 
 - ปีการศึกษา ๒๕๐๘  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
                                                    โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
       จังหวัดพิษณุโลก  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๒  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๗  นิติศาสตรบัณฑิต  
                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
 - ปีการศึกษา ๒๕๑๘  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปีการศึกษา ๒๕๓๘  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                                         กิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัย 
                                                         โคสต์ไลน์  สหรัฐอเมริกา  
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 - ปีการศึกษา ๒๕๔๐  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                                    กิตติมศักด์ิ สาขาพัฒนาชนบท   
      มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา  
                                                    สหรัฐอเมริกา 
 - ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
                                                    สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                             
        มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
 - ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                                                    กิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัย  
                                                    นครพนม   

 ประวัติการอบรม 
  - พ.ศ. ๒๕๑๔    หลักสูตรปลัดอ าเภอรุ่นที่ ๕  
         รุ่น “New Blood” 
  - พ.ศ. ๒๕๒๓   หลักสูตรโรงเรียนนายอ าเภอ  
                                                    รุ่นที่ ๑๘ (สอบได้ที่ ๑ ของ 
                                                    นอ. ๑๘) 
  - พ.ศ. ๒๕๒๘   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  
                                                    รุ่นที่ ๒๐ 
 - พ.ศ. ๒๕๓๓  หลักสูตรฝ่ายอ านวยการรักษา 
                                                    ดินแดน (เสธ. อส. ชุดที่ ๕) 
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 - พ.ศ. ๒๕๓๖   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๙)  
                                                    ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๗   หลักสูตรผู้บริหาร (ระดับ ๑๐)  
                                                    ของกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ. ๒๕๓๙   หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน 
                                                    ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ 

 ประวัติการรับราชการ  
  - ก.ค. ๒๕๑๔ – ม.ค. ๒๕๑๖  ปลัดอ าเภอตรีอ าเภอบางระก า  
                                                    จังหวัดพิษณุโลก 
     (สอบบรรจุปลัดอ าเภอได้ล าดับ 
                                                    ที่ ๕)   
  - ม.ค. ๒๕๑๖ – ก.ค. ๒๕๑๗  ประจ าแผนก ส านักงาน 
                                                    เลขานุการกรมการปกครอง   
   - ก.ค. ๒๕๑๗ – พ.ค. ๒๕๑๙  ปลัดอ าเภอโท (ฝ่ายป้องกัน)  
                                                    อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย    
   - พ.ค. ๒๕๑๙ – ม.ค. ๒๕๒๒  ป้องกันจังหวัดเลย (ระดับ ๕)    
   - ธ.ค. ๒๕๒๑ – ก.พ. ๒๕๒๒  รักษาการหัวหน้าฝ่าย 
                                                    กองปกครองท้องที่ (เลื่อนเป็น 
                                                    ระดับ ๖)    
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        - ก.พ. ๒๕๒๒ – ก.ย. ๒๕๒๒  นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง   
                                                    (ระดับ ๖)    
   - ก.ย. ๒๕๒๒ – เม.ย. ๒๕๒๓  เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
                                                    นายอ าเภอ รุ่นที่ ๑๘    
   - เม.ย. ๒๕๒๓ – ส.ค. ๒๕๒๓  นายอ าเภอท่าคันโท  
      จังหวัดกาฬสินธุ์    
   - ส.ค. ๒๕๒๓ – ก.ย. ๒๕๒๕  นายอ าเภอพระแสง (ระดับ ๗)  
                                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
   - ต.ค. ๒๕๒๕ – ก.ย. ๒๕๒๘  นายอ าเภอกุยบุรี  
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   - ต.ค. ๒๕๒๘ – ม.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอด าเนินสะดวก  
                                                    (ระดับ ๘) จังหวัดราชบุรี 
  - ม.ค. ๒๕๓๒ – ต.ค. ๒๕๓๒  นายอ าเภอเมืองราชบุรี  
                                                    จังหวัดราชบุรี   
  - ต.ค. ๒๕๓๒ – ก.พ. ๒๕๓๔  ผู้อ านวยการกองการสอบสวน 
                                                    และนิติการ กรมการปกครอง   
  - ก.พ. ๒๕๓๔ – ต.ค. ๒๕๓๔  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
                                                    (ระดับ ๙)  
  - ต.ค. ๒๕๓๔ – ก.พ. ๒๕๓๖  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
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  - ก.พ. ๒๕๓๖ – ก.ย. ๒๕๓๗  อธิการวิทยาลัยการปกครอง  
                                                    กรมการปกครอง 
  - ต.ค. ๒๕๓๗ – ต.ค. ๒๕๔๐  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  
 - ต.ค. ๒๕๔๐ – ก.ย. ๒๕๔๔  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   
  - ต.ค. ๒๕๔๔ – ก.ย. ๒๕๔๕  อธิบดีกรมโยธาธิการ   
  - ต.ค. ๒๕๔๕ – มี.ค. ๒๕๔๘  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ใช้เวลา  
                                                                  ๓๑ ปี จึงได้เป็นปลัดกระทรวง      
                                                                  มหาดไทยลาออกจากต าแหน่ง     
                                                           ปลัดกระทรวงมหาดไทยไป 
                                                           ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ   
                                                           กระทรวงมหาดไทย (มท.๒)              
                                                           ซ่ึงยังเหลืออายุราชการอีก ๑ ปี 
     ๖ เดือน ได้บ าเหน็จความชอบ                
                                                         ๒ ขั้น ๒๔ ครั้ง และได้รับเงิน    
                                                        รางวัลพิเศษสู้รบอีกเดือนละ  
                                                ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งไม่เคยถูกต้ัง 
                                                กรรมการสอบสวนทางวินัย)  

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ  
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 คติ/หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติงาน  

หลัก “๓ จ” สู่เป้าหมาย “๓ ด”  และ “หลัก ๕ กล้า” 

(๑) หลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง   
   จริงจัง : มุ่งม่ัน ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน โดยไม่ท้อแท้ ท้อถอยต่อ
ความเหน็ดเหนื่อยและความยากล าบากใด ๆ วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง เท่ากัน       
แต่ใครจะบริหารเวลา ๒๔ ชั่วโมงนี้  ทุ่มเทท างานได้มากกว่ากัน  ดีเด่น ดัง
มา กกว่ า กั น  นั่ น คือ ใ ช้ หลั กควา ม เ พีย รพย า ยา ม “ อิ ทธิ บ า ท  ๔ ”                     
“ทุกความส าเร็จต้องมีความเพียรพยายาม” “ไม่อดทนจะไม่ได้เจอของดี”  
   จริ ง ใจ  : ต่อภา ร กิจ ที่ ได้ รั บมอบหมาย ต่อประเทศชา ติ        
ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และลูกน้อง  และต่อประชาชน “ปรารถนา
สารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง” นักปกครองถ้าเป็นนักจิตวิทยา
อีกด้วย ก็จะเป็นยอดนักปกครอง  คือ นอกจากจะเข้าใจในความต้องการ
ของคนในด้านวัตถุ คือ ปัจจัย ๔ แล้วยังเข้าใจในความต้องการของคน
ทางด้านจิตใจ คือ “สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคือความรัก สิ่งที่คนชอบมาก
ที่สุดคือโอกาส สิ่งที่คนให้กันยากที่สุดคือการให้อภัย และถ้าได้โอกาสแล้วยัง
ไม่ท าก็จะเสียใจไปจนตัวตาย” 
   ใจถึง : ใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเด่ียว มีภาวะผู้น าสูง กล้าได้ 
กล้าเสีย แม้จะได้รับอันตรายต่อร่างกายและชีวิตก็ยอม  
   เป้าหมาย “๓ ด”  
    ดี : ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่างานที่ท าเป็นผลดี 
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    เด่น : เด่นกว่าคนอ่ืนในระดับเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ 
    ดัง : ได้รับค าชื่นชม ยกย่อง และเป็น “นักล่ารางวัล” 
  จากหลัก ๓ จ น าไปสู่หลัก ๕ กล้า คือ กล้าคิด กล้าน า กล้าท า กล้า
เปล่ียนแปลง และกล้ารับผิดชอบ 

(๒) หลัก ๒ มือ และ ๓ ใจ ข้าราชการควรมีอย่างน้อย ๒ มือ และ ๓ ใจ 
    สองมือ คือ มือสะอาดและมือชีพ 
    สามใจ  
     ใจท่ี ๑ คือ ใจคิดเป็นแบบนักธุรกิจ ยืดหยุ่นได้ ปรับได้ 
และต้องรวดเร็ว ทันใจ ทันคน ทันสมัย และทันเหตุการณ์ “เก่งไม่กลัว 
กลัวช้า”  
     ใจท่ี ๒ คือ ใจรุกรบ (เป็นนักรบ) ไม่หวั่นไหวต่อปัญหา    
ไม่ว่าจะเป็นการท าสงคราม การกวาดล้างเพ่ือเอาชนะยาเสพติด การปราบ   
ผู้มีอิทธิพล การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ฯลฯ 
     ใจท่ี ๓ คือ ใจที่มีความเมตตาธรรม (นักบุญ) สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือและเอ้ืออาทร ต่อพ่ีน้องประชาชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส
เพ่ือให้โอกาสและความเท่าเทียมกัน 
  (๓) หลักประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง จิตวิญญาณของนักปกครอง 
ต้องเปรียบเสมือนเทียนไขที่ยอมเผาผลาญตนเองเพ่ือแสงสว่างแก่ผู้ อ่ืน 
ประชาชนต้องมาก่อน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาและ
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การพัฒนาภารกิจหลักของนักปกครอง คือ การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  แท้จริง
ก็คือการบริหารและการบริการของฝ่ายปกครองซ่ึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองที่รับผิดชอบ
ในทุกระดับ 
  (๔) หลักความเป็นพ่ีเป็นน้อง ด้วยการผูกใจ ให้เกียรติ ร่วมคิด   
ร่วมท า ร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนวางตัว “ให้
เป็น” เป็นหลัก เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นเพ่ือน เป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นผู้น า เป็น  
ผู้ตามก็ ไ ด้  เ ป็น ยอดเสน่ ห์ ก็ ดี  ผ มใช้ หลั กนี้ กั บทุ ก  ๆ ฝ่ า ย  ต้ั งแ ต่
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน จึงท าให้ผม
ได้ทั้งงานและน้ าใจคน เป็นที่ไว้วางใจ ผูกพันกันด้วยใจจนถึงทุกวันนี้     
อาจกล่าวได้ว่า “งานเด่น งานดี มีมิตรมาก งานใหญ่ งานยากรับอาสา” เป็น
ที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา “ลูกน้องรัก ประชาชนศรัทธา งามสง่าด้วย
เกียรติศักด์ินักปกครอง” 
  “ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย หากมีโอกาสควรร่วม
สร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุที่เขาต้องการ ฝากไว้เป็นอนุสรณ์แล้วเขาจะมิรู้ลืมเรา” 

๒. ผลงานท่ีภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๑ นายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  (มกราคม ๒๕๒๒ – กันยายน 
๒๕๒๒) 
  ขณะด ารงต าแหน่งป้องกันจังหวัดเลยได้รับความไว้วางใจจากอธิบดี
กรมการปกครองแต่งต้ังให้เป็นนายอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และให้เดินทาง



- ๑๐ - 

 

โดยด่วนที่สุด เพ่ือไปเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  
ซ่ึงเหลือเวลาไม่ถึง ๑๒ วัน เนื่องจากผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)                  
ได้วางกับระเบิดซุ่มโจมตีนายอ าเภอสิเกาท่านเก่า (นายไสว ศรีเมฆารัตน์ ) 
ปลัดอาวุโส สารวัตรใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต ๕ คน ขณะไปเตรียมงาน  
รับเสด็จ ท าให้การเตรียมการทั้งหมดหยุดชะงักทันที ผมและภรรยาต้อง
ปลอมตัวเป็นพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าไปในพ้ืนที่ ที่ เตรียมการรับเสด็จ
ในทันที ที่ เ ดินทา งไปถึ ง โ ดย ไ ด้ปร ะสาน กา รขอใช้ ก า ลัง ในทา งลั บ                      
เพ่ือสนับสนุนในการเข้าท างานจากค่ายฝึกรบพิเศษกะช่อง อ าเภอเมืองตรัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายเติมศักด์ิ สมันตรั ฐ) มีความห่วงใยผมและ
ภรรยามากเพราะผมเป็นคนใหม่ ยังไม่รู้จักคน พ้ืนที่และปัญหา  ที่ลึก ๆ                  
พกความใจกล้า ใจ ถึง เข้าไปแก้ปัญหา  มีข้าราชการของอ าเภอสิเกา                    
เพีย ง ๒ คน  เท่า นั้น ที่กล้า เข้ าไปพ้ืนที่ กั บผมและภร รยา แม้กร ะทั่ ง                      
ปลัดป้องกันก็ไม่กล้าไปกับผม ข้าราชการของอ าเภอและโรงพักส่วนใหญ่                   
ไปนอนอยู่ที่จังหวัดกันหมด ผมและภรรยาได้เข้าไปอ านวยการก่อสร้างปะร าพิธี
สถานที่รับเส ด็จอยู่  ๖ วั นเต็ม ๆ จึ งเสร็จเรียบร้อยและสมพระเกียร ติ 
ประชาชนมาทราบว่าผมและภรรยาเป็นใครก็คือวันที่พระองค์ท่านเสด็จฯ 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเบิกตัวนายอ าเภอสิเกา เพ่ือกล่าวถวายรายงาน 
ฮือฮากันมาก ผมเชื่อม่ันในพระบารมีปกเกล้าฯ และตระหนักในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย ถ้าเราไปท าความดี ตัวเราเป็นคนง่าย ๆ ติดดิน เป็นกันเอง                    
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัว มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ประชาชนจะรักเรา  และเป็น
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เกราะเป็นก าแพงแก้วให้เราปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้  ก็ต้องมีการข่าวที่ ดี รู้จัก 
การป้องกันตัวเองด้วย ผมจึงภูมิใจว่าผมสามารถไปแก้ปัญหาภายใต้การ                
เสียขวัญและก าลังใจอย่างยิ่งของทั้งราชการและประชา ชนทั้งอ าเภอ                    
จนเสร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 ๒.๒ นายอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  (เมษายน ๒๕๒๓ - 
สิงหาคม ๒๕๒๓) 
    ทันทีที่จบจา กโร งเรียนนายอ า เภอ ก็ไ ด้รับค าสั่ งให้ไป เป็ น
นายอ าเภอท่าคันโทเพ่ือไปแก้ปัญหาผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และปัญหา   
ต่าง ๆ โดยอ าเภอท่าคันโทเป็นอ าเภอขนาดเล็กทุรกันดารมาก เป็นถนนลูกรัง   
ทั้งอ าเภอ ห่างจากจังหวัด ๑๐๐ กิโลเมตร ไม่มีน้ าประปา ไฟฟ้าก็ใช้เครื่อง
ปั่นไฟ ไม่มีสภาพเป็นตลาด ไม่มีร้านค้า    มีร้านขายข้าวแกงและก๋วยเต๋ียว
อยู่ใต้ถุนบ้านของครูประชาบาลเพียงแห่งเดียว แต่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคอกนา
มาก่อน จึงอยู่ได้อย่างสบาย  
     อ าเภอนี้มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากอ าเภอ
หนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีการสั่งใช้ก าลังพล ๑ กองร้อย ต ารวจตระเวน
ชายแดน พลร่มหัวหิน พร้อมรถหุ้มเกราะล้อยาง ๒ คัน สนับสนุนด้าน
ยุทธการ กับศูนย์ อ าน วยการประสา นงานรั กษาความ ม่ันคงภาย ใน          
(ศอป.รมน.) อ าเภอท่าคันโท ๔ เดือนที่ผมด ารงต าแหน่ง มีเหตุการณ์รุนแรง
ในพ้ืนที่ คือ ผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เผาและท าลายสะพานไม้เสียหาย      
๑ แห่ง ในเวลากลางคืน ได้ยิงปะทะกัน แต่ฝ่ายเราปลอดภัย ประชาชน
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ห่วงใยและให้ความรักความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนมีโครงการส าคัญ ที่ผมต้อง
จดจ าและภูมิใจ คือ ร่วมกันสร้างศาลหลักเมือง ด้วยเงินบริจาค ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
และก่อสร้างประปาด้วยงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท เป็นสัญลักษณ์ฝากไว้
ก่อนย้ายไปเป็นนายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียดายที่ให้เวลาผม
น้อยไปหน่อยครับ 
 ๒.๓ นายอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (สิงหาคม ๒๕๒๓ - 
กันยายน ๒๕๒๕)   
    อ าเภอพระแสง เป็นพ้ืนที่ท่ีมีการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ที่รุนแรงมาก มีเขตแดนติดต่อกับอ าเภอเคียนซา อ าเภอเวียงสระ จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ล้วนเป็นพ้ืนที่สีแดงทั้งหมด ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 
๙๐ กม. มีอันตรายรอบด้านและเป็นพ้ืนที่กองอ านวยการรักษาความม่ันคง
ภายใน (กอ.รมน.) วางแผนจะเข้าปราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์         
ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามรุนแรง
ที่สุดทางภาคใต้ในขณะนั้น โดยต้ังกองบัญชาการ (บก.) ขึ้นที่อ า เภอพระแสง 
และต้ังชุดคุ้มครอง ๑๕๑ ที่คลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร โดยที่อธิบดี                  
กรมการปกครอง เห็นว่าผมมีประสบการณ์มากพอ เป็นสิงห์อีสานมาก่อน
และเคยเป็นนายอ าเภอมาแล้ว ๒ อ าเภอ จึงไว้วางใจให้ไปแก้ปัญหาท างาน
ร่วมกับกองร้อยรบพิเศษพลร่มที่ ๓ ลพบุรี ซ่ึงจะมาต้ังกองบัญชาการ (บก.) 
ทีอ่ าเภอพระแสง 
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    ผมรับต าแหน่งนายอ าเภอพระแสง ได้ ๕ วัน แคมป์ก่อสร้างทาง
ของบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เผาและยิงผู้จัดการ
เสียชีวิต ทั้งที่ต้ังอยู่ใกล้กับอ าเภอและโรงพัก ต่อจากนั้นอีกไม่ก่ีวัน  ที่ว่าการ
ก่ิงอ า เภอชั ยบุ รี ซ่ึ ง เป็ นก่ิ งแยกจา กอ า เภอพระแสง  และโร งพักก็ถู ก
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีและเผาท าลาย 
    ผมขอเล่าเกร็ดส่วนตัวเล็กน้อย พอกรมการปกครองมีค าสั่งให้ผมไป
เป็นนายอ าเภอพระแสง หลาย  ๆคนที่ห่วงและรักครอบครัวผมก็ยุให้ภรรยาผม 
(คุณระเบียบรัตน์ฯ) ซ่ึงต้ังท้อง ๘ เดือน ให้ไปขอเข้าพบอธิบดีด ารง สุนทร
ศารทูล ขอความเมตตาให้เปลี่ยนแปลงค าสั่ง แต่ภรรยาผมไม่เอาด้วย เธอใจเด็ดมาก
ทั้งยั งเดินทา งไปส่งผมในวัน รับต าแหน่ง ด้วย  โดยที่ญาติ  ๆ เพ่ือน ๆ                      
ทางภรรยาห้ามเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่เธอไม่ยอมเพราะห่วงผม
และต้องไปแสดงตัวให้ปรากฏ ตามค าขวัญ “หนึ่งสามี หนึ่งภรรยา” ต้องขอไป
ร้องเพลง “หวงรัก แม้นใครแย่งชิงไป... ฉันยิงตายเลย” และวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๒๓ เธอก็คลอดลูกชาย (ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช)  อดีต
หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ผมดีใจที่ได้ลูกชาย (และเคยขู่ไว้ก่อนว่า ถ้า
ไม่ได้ลูกชายจะขอเปลี่ยนโรงงานผลิต) แต่ด้วยภารกิจจึงไปเยี่ยมลูกและ
ภรรยาไม่ได้ ล่วงเลยไป ๑๕ วัน จึงเดินทางโดยรถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ ตอนเช้า 
แล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับบ่ายวันนั้นเลย เพราะปลัดอ าเภอฝ่ายป้องกัน 
ก านัน และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ถูกซุ่มโจมตีเสียชีวิต ๗ ศพ ในเช้านั้น 
หากผมอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะผมต้องเป็นคนน าก าลัง 
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อส. และต ารวจ เข้าไปผลัดเปลี่ยนด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผมถือหลักว่า               
คนเป็นผู้น าในสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ ต้องมีภาวะการเป็นผู้น าที่สูงมาก                  
มีจิตใจรุกรบ กล้าหาญ เด็ดเด่ียว เป็นพิเศษ หากผู้น าและทีมงานกลัว แล้ว
ประชาชนของเราจะอยู่ได้อย่างไร และประชาชนที่คิดต่างจะมีโอกาสได้กลับมา                
ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองหรือครับ 
   ต่อมากองทัพบกได้ส่งชุดรบพิเศษ เข้ามาท างานในพ้ืนที่ โดยต้ัง
กองบัญชาการ  (บก.)  อยู่ที่ หอประชุม อ า เภอพระแสง และต้ังเป็นชุ ด
ปฏิบัติการ (ชป.)  มี ๖ ชป. แต่ละ ชป. มีก าลังพลร่มเป็นหลัก สมทบด้วย 
ตชด. เข้าท างานในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยท างานด้านมวลชน ท าที อ่าน นสพ. 
ตรวจรักษาโรค ตัดผม เล่นกีฬา ฯลฯ เพ่ือการข่าว ให้รู้เขารู้เรา ผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิ สต์เริ่มเข้ามอบตัว แต่ก็ยั งมีการปะทะกันอยู่บ่อย ๆ สุดท้า ย
ผู้ ก่อกา รร้าย คอมมิวนิสต์มอบตัวถึง ๑๕๘ คน จึงไ ด้เริ่มฝึกและจัดต้ั ง    
ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจ าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕ - ๒๐ คน 
มีก าลังกว่า ๒,๒๐๐ คน ผมได้จัดสวนสนามครั้งใหญ่ของ อส. และ ทสปช. 
โดยเชิญอธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น คือ นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร 
เป็นประธาน 
    โดยในขณะที่ผมด ารงต าแหน่งน า ยอ า เภอพระแสง มีกา ร                
ท้าทายว่า หากนายอ าเภอเสริมศักด์ิกล้า ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนประชาชน
ในพ้ืนที่หมู่บ้ านบางเตา ต าบลบางสวรรค์  พวกเขา จะมามอบ ตัวกับ
นายอ าเภอ ผมก็รับปากที่จะเข้าไปตามค าท้าเชิญ ซ่ึงหมู่บ้านนี้ไม่เคยมี
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นายอ าเภอเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี ผมจึงเดินทางเข้าไป
พร้อมปลัดอ าเภอ (นายนิมิต จันทน์วิมล) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
ก านัน ต าบลบางสวรรค์ และผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง (ใส่เสื้อเกราะทุกคน) 
ได้ใจพ่ีน้องประชาชนมาก จนต่อมามีผลให้บ้านบางเตาแห่งนี้  มีผู้ ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ ๑๔ คน ขอมอบตัวกับนายอ าเภอ หลายคนเป็นแหล่งข่าวให้กับ
นายอ าเภอ และอีกหลายคนได้เป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้กับทางราชการอีก
ด้วย ผมจึงเป็นนายอ าเภอของทุกหมู่บ้านในอ าเภอพระแสง ได้ใจกันครับ                     
เม่ือเราไม่ทอดทิ้งประชาชนเขาก็จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ผมและเพ่ือน
ข้าราชการด้วยความรักเช่นกัน 
    ผมได้เสนอขอต้ังก่ิงกาชาดอ าเภอพระแสง และได้รับโปรดเกล้าฯ 
เป็นนายกก่ิงกาชาดคนแรกเพ่ือท างานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้   
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะมีหน้าที่จัดหาเลือดไว้แก้ปัญหาเม่ือก าลัง
พลของเราปะทะได้รับบาดเจ็บ ได้ขอบริจาคเงินซ้ือตู้เก็บเลือดขนาด ๒๐๐   
ยูนิต ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้นมอบให้กับโรงพยาบาลพระแสง    
ซ่ึงยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้  
    เม่ือผู้ ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ส่วนหนึ่งมอบตัว อีกส่วนหนึ่ ง       
ไม่ยอมมอบตัวก็ยังหลบหนีและฝังตัว  ซ่ึงมีฐานที่ ม่ันที่ช่องช้าง กองทัพ      
ภาคที่ ๔ จึงจัด Operation เข้ากวาดล้างและทิ้งระเบิดบริเวณดังกล่าว           
เป็นการปิดฉากการสู้รบในครั้งนั้น  ผมก็ยังเป็นนายอ าเภอพระแสงต่อไป        
จนครบ ๒ ปี จึงย้ายไปเป็นนายอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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    ผมอยู่ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปีเต็ม ยอมรับว่าเหนื่อยมาก และ     
เสี่ยงมาก แต่ก็ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหลายคน เช่น ปลัดอ าเภอ 
๒ คน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ๓ คน  อส. ๓ คน และ ทสปช. กว่า  ๑๐ คน และ
บาดเจ็บอีกหลายคน มีการปะทะและถูกซุ่มโจมตี ส าหรับตัวผมเอง ๖ ครั้ง 
จน ได้รับ เงิน เพ่ิมพิ เศษเพ่ือการสู้รบ (พสร .)  ที่ น่ าจะสู งมากคนหนึ่ ง             
ในกระทรวงมหาดไทย (เดือนละ ๑,๑๔๐ บาท) และได้รับการสถาปนาเป็ น 
“นายอ าเภอยอดนักรบของประช าชน”  และไ ด้รั บการ คัดเลือกจ า ก
กระทรวงมหาดไทยให้เป็น “ข้าราชการตัวอย่างท่ีท างานให้ประชาชนชื่น
ใจ ปี ๒๕๒๕” กองร้อย อส. อ าเภอพระแสง ได้รับรางวัลกองร้อย อส. อ าเภอ
ยอดเย่ียมของประเทศ อ าเภอพระแสงได้รับรางวัลอ าเภอทีมีผลงานดีเด่น
เป็นพิเศษ (ระดับอ าเภอชั้น ๓) อีกด้วย ทั้งได้มีนักเรียนนายร้อย จปร.        
มาศึกษาดูงานด้านมวลชน การเข้าถึงประชาชน การปราบปราม ผกค.                       
ที่อ าเภอพระแสง ๒ ปี ซ้อน ครับ 
    ส าหรับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จ านวน ๑๕๘ คน ที่ได้มามอบตัว
กับทางราชการ ขณะนั้นเป็นภาระมากในอบรมและเลี ้ย งดู แต่ก ็ไ ด้
ประโยชน์สูงมาก ทา งด้า นกา รข่า ว  กา ร ชี ้ เป ้า  แต่เป ็น ช่ว ง ใกล้สิ ้น
ปีงบประมาณ ซ่ึงจ ะไม่ส า มา รถ เบิก งบฯ  ได้ทันและผมต้องย้ายวันที่       
๓๐ กันยายน ๒๕๒๕ ผมเป็นหนี้ค่าข้าวสาร ค่าอาหาร อาหารแห้ง และอ่ืน ๆ 
จากการเลี้ยงดูพ่ีน้องที่ลงมามอบตัว เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้น าเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสนอง รอดโพธิ์ทอง) ทราบ ท่านเข้าใจและเห็นใจ
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ผมว่าผมท าจริง สู้จริง และเป็นหนี้จริง (เพราะผมน าเสมียนตราอ าเภอไป
ชี้แจงกับผมด้วย) ท่านอนุเคราะห์สนับสนุนเงินซ่ึงน่าจะเป็นเงินส่วนลดลอตเตอรี่ 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผม ส่วนที่เหลือพ่ีน้องพ่อค้าในตลาดพระแสง
และเจ้าของสวนปาล์มในพ้ืนที่ได้รวบรวมเงินบริจาคอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท         
ผมเลยรอดตัวไป จึงเป็นคติในการท างานต้ังแต่วันนั้นมาว่าผม “ไม่กลัวเหน่ือย 
ไม่กลัวตาย และไม่กลัวจน” เพราะถึงคราวจนก็มีคนมาช่วยครับ  
     ผมเดินทางไปรับต าแหน่งนายอ าเภอกุยบุรี ได้เดือนเศษ นายอ าเภอ
พระแสงคนใหม่ที่ไปแทนผม (นายนภา กาญจนกีรณา) ถูกผู้ ก่อการร้าย
คอมมิวนิ สต์ ดัก ซุ่มโจมตีเสีย ชีวิ ตพร้ อม อส.  อีก ๓ คน บน เส้ นทา ง               
พระแสง-เวียงสระ ห่างจากอ าเภอ ประมาณ ๒ กม. ผมต้องกลับมาเคารพศพ
นายอ าเภอพระแสง และ อส. อีกครั้งหนึ่งด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างยิ่ง 
 ๒.๔ นายอ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตุลาคม ๒๕๒๕ - 
กันยายน ๒๕๒๘)   
 ผมคาดหวังว่าผมจะได้ท าหน้าที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ได้อย่าง
เต็มที่ไม่ต้องจับอาวุธปืนเอ็ม ๑๖, เอ็ม ๗๙ อีกต่อไปแล้ว แต่ไม่ใช่ครับ ผมต้อง
มาปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า , การเผาถ่านเถ่ือนท่ีช ายแดนไทย -พม่า อ าเภอ กุยบุรี ,      
การลักลอบน า สินค้าหนีภาษีเข้าม าทางทะเลขึ้นบกท่ี อ าเภอ กุยบุรี ,     
การลักลอบขนกัญชาแท่งชนิดดีจากจังหวัดนครพนม มาลงเรือท่ีชายทะเล 
อ าเภอกุยบุรี และปัญหามือปืนรับจ้าง เป็นต้น สอดรับกับแผนปราบปราม     
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ผู้มี อิทธิพลในพ้ืนท่ี จั งหวั ดประจวบคีรี ขั นธ์ ของ กอ.รมน. ใ นสมั ย           
พลเอกอาทิตย์ ก าลังเอก เป็น ผบ.ทบ.  ซ่ึงส่วนตัวผมเคยท างานร่วมกับ
ท่า นส มัยท่ าน เป็ น  ผบ.พล .ร.๓ ผมเป็นป้ อง กันจังหวัด เลย  ท่ าน ให้        
ความไว้วางใจผม โดยกองทัพบกได้ส่งทหารพรานจากค่ายปักธงชัยมาประจ า
ทีอ่ าเภอทับสะแก ๑ กองร้อย และที่อ าเภอกุยบุรี อีก ๑ กองร้อย ส าหรับ
ทีอ่ าเภอกุยบุรี ยังมีทหารอีก ๑ หมู่ จากหน่วย ปตอ. อ าเภอ เป็นพิเศษ                    
มาประจ าที่ท่ีว่าการอ าเภอกุยบุรีอีกด้วย ซ่ึงส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  หลังจาก
ผมรับต าแหน่งได้ ๖ เดือน ส าหรับงานปราบปรามผู้ มีอิทธิพลที่ประสบ
ผลส าเร็จและผมภาคภูมิใจ มีดังนี้  
    (๑) การยึดคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี และพ้ืนที่สาธารณะ
ชุกขี้อ้าย ต าบลกุยบุรี  
   เม่ือรับต าแหน่งก็รับทราบปัญหา  โดยเฉพาะการบุกรุก
ท าลายป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ชายแดนไทย-พม่า เพ่ือปลูกสับปะรดและอ้อย 
เนื้อที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และบุกรุกเข้าครอบครองที่ ดินที่สาธารณะชุ กขี้ อ้าย                      
ซ่ึงเป็นที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรี เนื้อที่ ๖,๔๐๐ ไร่ จึงวางแผนใช้ก าลัง อส. 
และต ารวจในศูนย์อ านวยการประสานงานรักษาความม่ันคงภายในอ าเภอ    
กุยบุรี และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยค าว่า  “ของหลวงต้องเป็นของหลวง                  
ของหลวงตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” เพ่ือขอคืนและยึดคืนทั้งที่ป่าสงวน
และทีส่าธารณะดังกล่าว โดยต้องน าไปใช้ประโยชน์อย่างถาวร มิฉะนั้นอาจจะ
ถูกบุกรุกอีกเม่ือผมย้ายไปแล้ว จึงหารือและขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สิทธิผู้บุกรุกมีสิทธิเช่าปลูกอ้อยและสับปะรดด้วย 
อันเป็นทางออกทางเลื อกให้กับผู้บุ กรุก ผมจึงออกประกา ศให้ผู้บุกรุ ก
ทั้งหลายออกจากพ้ืนที่และผมได้ออกไปตรวจสภาพพ้ืนที่จริงด้วย โดยให้ออก
จากพ้ืนที่ภายใน ๑๕ วัน ปรากฏว่าได้ผลเฉพาะผู้บุกรุกรายเล็ก  ๆ เท่านั้น 
ผมจึงต้องเชิญรายใหญ่ ๆ มาพบที่อ าเภอบ้าง ผมให้เกียรติไปพบที่บ้านบ้าง    
เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนคุ้มครอง สนับสนุนนายทุน มาปร ึกษา หา ร ือ
เพราะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนั้นจ าเป็นต้องแก้ที่ตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐของเราก่อน 
ไม่ให้เป็นผู้สนับสนุนผู้มีอิทธิพลทั้งในเรื่องกฎหมายและอา วุธ  ตัวผมเอง
ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นธรรมและเป็น กลา งอย่า งแท้จ ร ิง                 
ไม่ลูบหน้าปะจมูก  สุดท้ ายก็ส าเร็จ เรียบร้อยดี  ท าให้ องค์การบริหา ร        
ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินค่าเช่าที่ ดินป่าสงวนแห่งชาติ ปีละ                  
๕ - ๗ ล้านบาท  
      ส่วนที่สาธารณะประจ าต าบลกุยบุรี นั้น ผมได้เสนอให้   
กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาออกหนังสือส าคัญ ที่หลวง และวางแผนไว้ว่าที่ ดิน
บริเวณนี้เหมาะที่จะเก็บไว้สร้างมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ กว่าจะได้ที่คืนให้
กรมที่ดินออกหนังสือส าคัญที่หลวงได้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก และเหน็ดเหนื่อย
มาก จนกรมที่ดินได้มีหนังสือชมเชย การท างานของผมและเจ้าพนักงานที่ดิน 
อ าเภอกุยบุ รี ให้ด้วย และอีก ๒ เดือนต่อมากองทัพบกได้ส่งก า ลังพล          
เข้าท างานในพ้ืนที่ ท าให้ผมท างานปราบผู้มีอิทธิพล ในด้านอ่ืน  ๆ ที่เหลืออยู่
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ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งท าให้ผมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงใน
ขณะนั้นการท างานของผมมีผลกระทบต่อนักการเมืองบางท่านบางพ้ืนที่ด้วย 
   (๒) การจัดก าลังเข้าพิสูจน์ทราบและจับกุมการลักลอบตัดไม้                  
นอกแปลงสัมปทานเป็นภารกิจแรกที่กองก าลังเข้า พ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี โดย
นายอ าเภอเป็นหัวหน้าชุด เป็นภารกิจที่ใหญ่ ปรากฏว่ามีการลักลอบตัดไม้
นอกแปลงสัมปทานจริง ซ่ึงผู้สัมปทานมักจะกระท าผิดในกรณีนี้ ในหลาย ๆ 
แปลงที่ได้รับสัมปทาน แต่อาจจะไม่มีการตรวจสอบกันจริงจัง ซ่ึงพิสูจน์ได้ง่าย
เพราะมีตอไม้อยู่เป็นหลักฐาน ว่าไม้ท่อนใดตัดมาจากต้นไหน ท่อนไม้กับ
ตอไม้ที่เหลืออยู่ต้องสวมกันได้และมีตราประจ าของเจ้าพนักงานป่าไม้ตีตราไว้
อีกด้วย จึงยึดรถยนต์ รถบรรทุก รถชักลาก และไม้ท่อนของกลาง จ านวน
ประมาณร้อยท่อน มูลค่ากว่า ๒๐ ล้านบาท มาเก็บรักษาไว้หน้าโรงพักกุยบุรี                    
ด้วยภารกิจน้ี ผมและภรรยาต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ยังต้องพกพาปืน
เอ็ม ๑๖ เอ็ม ๗๙ เมื่อออกพ้ืนท่ี เพราะการท างานท่ีขั ดผลประโยชน์ของ              
ผู้มีอิทธิพล ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีปราบยากกว่าปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์   
แต่เป็นหน้าที่และเป็นนโยบายที่ต้องท าการจับกุมครับ 
    (๓) การเข้าท าลายเตาเผาถ่านเถื่อนในรอยต่อชายแดนไทย - พม่า 
จ านวน ๑๑๘ เตา งานนี้ทหารก็ให้ผมเป็นหัวหน้าชุดอีก แต่เม่ือเข้าท างานจริง 
ผมก็ขอท างานด้านมวลชนบ้าง โดยขอเป็นผู้จัดหารถยนต์รับผู้ เผาถ่านพร้อม
ครอบครั วกลั บภู มิล า เน า เ ดิม ซ่ึ งส่ วน ใหญ่ มา จ า ก จังหวั ด เพชรบุ รี                      
ส่วนทหารก็ใช้ลูกระเบิดท าลายเตาเผาถ่านจนหมดสิ้นในเวลาไม่ถึง ๑ ชั่วโมง 
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โดยในระยะเวลา  ๑๕ วัน ก่อนที่กองก าลั งจะเข้า พ้ืนที่  ผมพร้อมด้วย
ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่ อส. ได้ออกตรวจสกัดจับกุมรถบรรทุกถ่ านที่เผา
จากป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีในเวลากลางคืน โดยที่ผมได้ขอร้องแล้วว่าให้เลิก
เผาถ่าน แต่ก็ยังลักลอบเผาถ่าน สามารถจับกุมรถบรรทุกถ่านได้ ๘ คัน        
มีผลให้ข้าราชการบางคน บางหน่วยงานถูกย้ายด้วย 
    มีเรื่องประทับใจที่อาจจะแปลกกว่าที่ อ่ืน ๆ คือที่อ าเภอกุยบุรี 
เม่ือมีการเลื อกต้ัง ส.ส. คะแนนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือก ต้ังจะสูงมาก  บางสมัยไ ด้ 
๑๐๐% (ซ่ึงสมัยนั้นยังไม่มีการรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์  ๑๐๐%) เม่ือผมมาอยู่
สถิติก็ลดลง เหลือ ๘๐% เศษ ๆ ก็พอใจแล้วครับ จะไม่ให้ผมบอกว่าแปลก
แต่จริงได้อย่างไร ซ่ึงต่างกับสมัยที่ผมเป็นนายอ าเภอด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้
สิทธ์ิน้อยเพียง ๒๖% ผมจึงทุ่มสุดตัวให้มาใช้สิทธ์ิได้ถึง ๗๙%  
    (๔) การริเริ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ผมมีความคิดต้ังแต่
เริ่ ม รั บ ร า ช กา ร แล้ ว ว่ า  ห า กจ งรั ก ภั ก ดี อย่ า งสู งสุ ด จ ะ น า ม า ซ่ึ ง                 
ความเจริญก้าวหน้าต่อชีวิตรับราชการ ผมเป็นประธานในงานพระราชพิธี    
ที่ส าคัญด้วยตนเองทุกครั้งตลอดมา เม่ือมีงานเฉลิมพระชนมพรรษาของ   
สองล้นเกล้า ซ่ึงขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้มีการสั่งให้จังหวัด/อ าเภอ ท าพิธี    
จุดเทียนชัยถวายพระพร ผมได้ริเริ่มจัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร          
ขึ้นที่หน้าสถานีรถไฟกุยบุรี พ่ีน้องทุกต าบล เข้าร่วมพิธีจ านวนมาก ครั้งละ    
ไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ คน ด้วยการสวมชุดผ้าไทยอย่างสง่างาม เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี น่าจะเป็นอ าเภอแรกของประเทศที่ได้จัดพิธีนี้ขึ้น นับเป็น
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ความปลาบปลื้มของผมและชาวอ าเภอกุยบุรีเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงต่อมารัฐบาล               
ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอ าเภอจัดพิธีดังกล่าวขึ้น 
   (๕) ผลงานการพัฒนาดีเด่นและรางวัลท่ีได้รับ 
    ผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ๓ ปี นอกจากจะท างานในด้าน
กา รปร า บปร า มผู้ มี อิทธิ พล ดังกล่ า วแล้ ว  ยั ง ไ ด้ ร่ วมมือร่ วมใจ กั น                           
ทั้งภาคราชการและประชาชนท างานทางด้านการพัฒนาอ่ืน  ๆ อีกด้วย 
ยังผลให้อ าเภอกุยบุรีได้รับรางวัลอ าเภอท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ ๓ ปีซ้อน 
คือในปี ๒๕๒๖, ๒๕๒๗ และปี ๒๕๒๘ ได้รับรางวัลหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกันตนเองยอดเยี่ยมและดีเด่นของกองทัพภาคที่ ๑ (ทภ.๑) ๓ ปีซ้อน
เช่นกัน อีกทั้งได้รับรางวัลการสร้างงานในชนบทดีเด่น ในปี ๒๕๒๗ อีกด้วย 
ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นนายอ าเภอกุยบุรีที่เป็นทั้งนายอ าเภอนักรบ นักพัฒนา 
และนักล่ารางวัล 
  ๒.๕ นายอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  (ตุลาคม ๒๕๒๘ - 
มกราคม ๒๕๓๒)  
     อ าเภอนี้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ เป็นคนขยัน 
ประหยัด มีการคมนาคมทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ จึงมีข้อจ ากัดในการขนส่งพืชผล
การเกษตรออกสู่ตลาด มีศาลเจ้า จ านวนมากเกือบ ๒๐๐ แห่ง ไม่มีสถานที่     
ที่เหมาะสม ที่จะจัดงานพิธีต่าง ๆ จึงได้ร่วมมือกันปรึกษาหารื อ น าไปสู่
ผลงานที่ภาคภูมิใจต่าง ๆ ดังนี้ 
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     (๑) โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา รัชกาลที่ ๙ 
(ศาลาประชาคม อ าเภอด าเนินสะดวก) 
     ผมมาเป็นนายอ าเภอได้ ๑๕ วัน จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกับ
ผู้น าทุกภาคส่วนแล้วเห็นชอบ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ สมควรที่จะ
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เป็นอาคาร
คอนกรีตขนาดใหญ่ หนึ่งชั้นครึ่ง บรรจุคนได้ประมาณ ๕๐๐ คน ราคาก่อสร้าง 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนั้น ผมภูมิใจที่ข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อม
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเดือนคนละ ๕% ผมเป็นคน
บริจาคน าเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งประธานกรรมการ
สุขาภิบาล อีก ๒ แห่ง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๑๔,๔๗๕ บาท และผมเดินทาง
ไปขอรับบริจาคถึงบ้านพ่อค้า คหบดี เจ้าอาวาสและศาลเจ้าทุกแห่ง ก็ได้รับ
ความเมตตาอย่างยิ่ง ได้รับเงินบริจาค จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผมยัง
ยินดีที่จะเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริจาคด้วย ชาวด าเนินสะดวก
เวลามีงานพระราชพิธีต่าง ๆ พ่อค้า คหบดีจะแต่งชุดปกติขาวถือเป็นเกียรติ
มาก และอ าเภอได้จัดพิธีมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๒ ปีซ้อนช่วงผมเป็นนายอ าเภอ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ผมยังรับอาสาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพทั้งในเขต
อ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภออ่ืน  ๆ ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง ในช่วง ๑ ปีเศษ ได้รับเงินบริจาค ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น         
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ยังมีการหารายได้จากการจ าหน่ายเหรียญที่ระลึกในกา รบร ิจ า คจ า ก
บุคคลทั่วไปอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทด้วย ศาลาประชาคมแห่งนี้ใช้เวลาหาเงิน
บริ จาคและก่อสร้ าง ๑ ปีครึ่งก็แล้วเสร็ จ ด้วยการท างานทั้งหมดเป็นรู ป
คณะกรรมการ โดยเน้นไปที่พ่อค้า คหบดีให้มีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งในเรื่อง  
การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจรับผลงาน การเก็บรักษาเงิน และที่ส า คัญฝ่าย
ข้าราชการต้องมือสะอาดและมีความจริงจัง จริงใจในการก่อสร้างครั้งนี้         
จึงเสร็จเรียบร้อยดี วันเปิดศาลาประชาคมได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการปกครอง 
(นายอเนก สิทธิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิด 
    (๒) การตัดถนนเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม ผมเล็งเห็นความส าคัญของ
การคมนาคมทางบก จึงได้ด าเนินการ  ตัดถนนเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือน า
ผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ถนนสา ย
ด าเนินสะดวก - หลักห้า ใช้งบประมาณเกือบ ๒๐ ล้านบาท ถนนสายวัดราษฎร
เจริญธรรม - บางนกแขวก ให้ประชาชนได้ไปมาหาสู่ กันได้สะดวกสบาย
มากกว่าไปทางเรือ พ่ีน้องประชาชนจึงพร้อมใจกันต้ังชื่อถนน  “พงษ์พานิช” 
ทั้ง ๒ สาย ครับ  
    (๓) การจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ าด าเนินสะดวก ในปี 
๒๕๒๙ ผมได้ปรึกษาหารือกับทุกฝ่าย เพ่ือจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและตลาด
น้ าด าเนินสะดวกให้ยิ่งใหญ่ และเหมาะสมกับอ าเภอด าเนินสะดวกที่ มีชื่อเสียง
ด้านการผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริม
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จากการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับ
ชาวสวนและชาวด าเนินสะดวกจนถึงทุกวันนี้ 
    (๔) การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% ผมได้เร่งรัด
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๑๐๐% ทั้ง ๓ ปีซ้อน โดยมีกลยุทธ์ที่น าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ คือ ขึ้นบอร์ดใหญ่หน้าที่ว่าการอ าเภอแสดงการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ เป็นรายหมู่บ้าน ต าบล ทุกสิ้นเดือน มีการมอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้าน    
ที่เก็บได้ครบ ๑๐๐% ผมต้องการส่งเสริมคนเก่งและกระตุ้นผู้ใหญ่บ้านที่ยัง
ท างานไม่เต็มสูบเป็นการแข่งขันกันที่ผลงานไปในตัว 
    (๕) การกอบกู้ชื่อเสียงของชาวด าเนินสะดวกในการไปใช้สิทธิ์
เลือกต้ัง ส.ส. ก่อนผมมารับต าแหน่งอ าเภอด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์    
ติดอันดับน้อยมากของระดับประเทศ คือมาใช้สิทธ์ิเพียง ๒๖% ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้เจาะจงพูดกับผมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยท่านใช้
วลีเด็ด “นายอ าเภอถ้าท่านท าได้ ๕๐% ท่านจะเป็นเทวดา” ผมได้รับ
การบ้านที่ท้าทายและมีเดิมพันด้วย จึงรีบมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกระตุ้นให้เกิ ดควา มฮึกเหิม ผมขอแ ค่ ๕๐%                    
แต่ที่ประชุมในวันนั้นให้ผมไปเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะท าให้ได้ ๖๒%     
ซ่ึงเป็นตัวเลขกลับกัน เพ่ือที่จะให้พ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง
ให้ได้มากที่สุด ทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน ทุกศาลเจ้า และทุกวัด ทุกตลาด                   
ได้ท าป้ายขึ้นเอง รณรงค์เชิญชวนด้วยข้อความ “ไปเลือกต้ังนะเธอ นายอ าเภอ
เชิญชวนมา” “ไปเลือกต้ังกันนะท่ีรัก นายอ าเภอเสริมศักด์ิ ร้องขอมา”           
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ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ เอาจริงเอาจังจากทุกฝ่าย ได้ผลครับ อ าเภอ
ด าเนินสะดวก มีผู้มาใช้สิทธิ์ เ ลือกต้ัง ส.ส.  น่าจะสูงเป็น อันดับหนึ่งของ
จังหวัดราชบุรีอีกด้วย ด้วยคะแนน ๗๙ % เพราะในช่วงนั้นยังไม่มีนโยบาย
รณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์  ๑๐๐ % ทุกฝ่ายหายเหนื่อยครับ ถูกหยิกแกมหยอก                  
ชาวด าเนินจึงฮึดสู้ร่วมกันจนได้รับชัยชนะ แต่ผมซิครับไม่กล้าไปพบผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพราะเกรงท่านจะเรียกผมว่า “เทวดา” 
 ๒.๖ นายอ าเภอเมืองราชบุรี (มกราคม - กันยายน ๒๕๓๒)  
   ผมอยู่อ าเภอเมืองราชบุรีสั้นมาก จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองคนดี   
พ่ีน้องประชาชนให้เกียรติข้าราชการมาก ผมจึงใช้ความพยายามและเน้นงาน
ด้านการบริการประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของผมต้องเปิดประตูใจและประตู
ส านักงานทะเบียนต้อนรับและบริการประชาชน เม่ือมาติดต่อแล้วให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม พออกพอใจ ถูกอกถูกใจ 
ประทับจิตประทับใจ พร้อมรอยยิ้มกลับไป ผมได้ปรึกษาหารือกับทีมงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายแล้วเห็นชอบ จึงได้ส่งประกวดประเภทส านักงาน
ทะเบียนดีเด่นขนาดใหญ่เกิน ๑ แสนคน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ส านักงานทะเบียนอ าเภอดีเด่น ประจ าปี ๒๕๓๒ นับเป็นความภาคภูมิใจครับ 
 ๒ .๗ ผู้อ านวยการกองสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
(ตุลาคม ๒๕๓๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)  
   ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการอยู่ส่วนภูมิภาคมาเกือบตลอด 
ต้องมาใส่สูท ผูกเนคไท และต้องท างานที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย และใกล้ชิด
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ผู้บังคับบัญชาระดับกรม และกระทรวง แต่ผมก็สู้ครับ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ 
คือ  
  (๑)  โครงการจั ดหา เครื่ อง มือสื่ อสา รที่ทั นสมัย คือ ร ะบบ 
TRUNKED RADIO เม่ือ เกิดพา ยุไต้ฝุ่ นเกย์ที่ จังหวั ดชุมพร  ในปี  ๒๕๓๒ 
เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้  กระทรวงมหาดไทย      
จึงมอบหมายให้กองการสอบสวนนิติการ ซ่ึงมีฝ่ายสื่อสารเป็นฝ่ายหนึ่ง    
ของกองนี้ พิจารณาจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ ผมเห็นความส าคัญ
ของการสื่อสารมาก จึงไ ด้จัดท า โครงการ ระบบวิทยุสื่อสาร เฉพาะกิจ 
(TRUNKED RADIO) มาใช้ในการสื่อสารของกรมการปกครอง  น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงผมเป็นผู้ชี้แจงในที่ ประชุม ครม. เอง จนได้รับอนุมั ติ       
ให้ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเดิมของกรมการปกครองจาก ระบบ VHF        
เป็ นร ะบบ TRUNKED RADIO ซ่ึง ในขณะนั้น ถือว่า เป็ นร ะบบสื่ อส า ร                       
ที่ทันสมัยที่สุดของการสื่อสารในประเทศ เป็นการก้าวกระโดดไปสู่ยุคของ
ระบบสื่อสารไร้สาย ท าให้ส่วนราชการ ต่าง  ๆ ขอร ับกา รสนับสนุน ไป
ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ที่ส า คัญ ทั้งในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย                   
การอ านวยการและการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระดับประเทศ
และระดับนา นา ชา ติที่ ส า คัญจ นถึ งทุกวันนี้  โ คร งการ นี้ ได้ รับอนุ มั ติ
งบประมาณในปี ๒๕๓๓ ระยะแรก ๑,๐๘๐ ล้านบาท และในระยะที่ ๒ 
อีก ๘๖๐ ล้านบาท ขณะนี้ทราบว่ากรมการปกครองได้ปรับพัฒนาการ
ใช้จากระบบ ANALOG มาเป็นระบบ DIGITAL เพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยี
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ใน โลกปั จ จุบั น อีกทั้ งยั งส า มา รถ ใช้ สัญญาณภา พได้  ( VIDEO CALL)           
ผมจึงภูมิใจว่าผมใช้ชีวิตเป็นนายอ าเภอแล้วยังมาใช้ชีวิตเป็นช่างสื่อสาร
โทรคมนาคมอีกด้วย 
    (๒) การผลักดันให้มีการบังคับใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา  ผมได้ริเริ่ มเรื่องนี้ ก็เพร าะต้องการที่ จ ะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า จึงได้ปรับปรุงข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาว่าค ดีใดที่ฝ่ายปกครองเข้าจับกุมต้องให้
ปลัดอ าเภอเข้าสอบสวนเองและให้นายอ าเภอเป็ นหัวหน้าพนักงานสอบสวน      
ท าให้สถิติการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในเวลา
ต่อมาเพ่ือให้ฝ่ายปกครองมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงมาก
ขึ้นในการอ านวยความยุติธรรม จึงได้ต้ัง “โรงเรียนสอบสวนของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง” ขึ้นในช่วงที่ผมด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง  
อีกด้วย 
 ๒.๘ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง  (กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๖ - กันยายน ๒๕๓๗)  
     ด้วยเหตุผลของนายอนันต์ อนันตกูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
“เสริมศักด์ิ เ ป็นนักปกครอง นักรบ นักพัฒนา มาแล้ว  อยากให้เป็น
นักวิชาการ จะได้ท างานให้บ้านเมืองได้เต็มท่ีย่ิงขึ้น” ผมโชคดีครับที่ผมได้รับ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนี้ ซ่ึงเท่ากับได้เป็นรองอธิบดีกรมการปกครองคนที่ ๔ 
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รองอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้นต้องแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการจังหวัดอาวุโส 
และยังผลให้ผมมีลูกศิษย์ทุกระดับทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และเลือดนักปกครอง     
ทุกระดับชั้น ผมทุ่มเทอย่างมากในการสานต่อและริเริ่มงานใหม่ ทั้งทางด้าน
วิชาการและทางด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้างขึ้นมามาก ในสมัยผมเป็น
อธิการ เช่น 
  (๑) การก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐ ปี มหาดไทย อาคารส านักงาน
อธิการ อาคารส านักงานของส่วนราชการต่าง ๆ ของวิทยาลัย สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๐๐ ปี และเพ่ือรองรับ                   
ในการประชุมสัมมนาที่มีผู้ เข้าร่วมการประชุมเป็นจ านวนมาก เช่น การ
ประชุมนายอ าเภอทั่วประเทศ และเพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัด 
และผมยั งประสา นงานและจัดหา เงินนอกงบประมาณมาจัด ซ้ือรถบั ส               
ปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน จ านวน ๒ คัน เพ่ือน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน         
นอกสถานที่  
  (๒) มีอีกงานหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจที่อธิบดีชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้
กล่าวชมเชยผมในที่ประชุมว่า “สนามหญ้า (สนามฟุตบอล) ปลูกในสมัย
ไหน ๆ หญ้าก็ตายหมด แต่สมัยอ ธิการฯ  เสริม ศัก ด์ิ ปลูกแล้วหญ้า
เขียวขจี” ก็เพราะผมเคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะสนิทกับน้อง  ๆ
ที่ เคยเป็นพนักงานท้องถิ่น เทศบาล และสุขาภิบาล จึงใช้ Connection นี้ 
ขอให้จัดคนงานและรถน้ ามาดูแลรักษาครับ 
  (๓) การปรับปรุงพระที่นั่งนงคราญสโมสรและบริเวณโดยรอบ  
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   ตัวพระที่นั่งนงคราญใช้เป็นที่ประชุมงานที่ส าคัญและใช้เป็น
สถานที่ปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ยากมากในการพัฒนาบริเวณพระที่
นั่งน งคร า ญ ก็คือผมไ ด้รั บมอบหมา ยจา ก  พล เอกชวลิ ต ย ง ใจ ยุ ทธ                      
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปเจราจา     
ขอที่ดินคืนจากกรมต ารวจ ซ่ึงได้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงเรียนสืบสวนสอบสวน 
และสนามยิ งปืน และสมัยก่อนก็ ใช้ร่วมกัน เพราะปลั ดอ าเภอกับต ารวจจะ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นพนักงานสอบสวนหรือสอบสวนร่วมกันก็มี ผมใช้เวลา
เจรจาอยู่ ๓ ครั้ง กว่าอธิบดีกรมต ารวจสมัยนั้นคือ พลต ารวจเอกสวัสด์ิ    
อมรวิวัฒน์ ซ่ึงก็เป็นชาวพิษณุโลกบ้านเดียวกันกับผม จะยอมถอยให้  โดยผม
ได้ใช้กลเม็ดว่า “ที่ ต้องรื้ออาคารเก่าและสร้างปรับปรุงอาคารใหม่ก็เป็น
ความประสงค์และท าในน า มกระทร วงมหา ดไทย กรมต าร วจเป็ น       
กรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยก็มีสิทธิ มาขอใช้อาคารสถานที่นี้ ได้เช่นกัน” 
เป็นผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีสถานที่โดยรอบโอ่โถงไปด้วย ผมจึงภูมิใจมากครับและต่อมาผมได้รับ
โปรดเกล้าฯ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

 ๒ .๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  (ตุลาคม ๒๕๓๗ - ตุลาคม 
๒๕๔๐) 
       จังหวัดนครพนมเป็น ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ มีพร ะธาตุพนมซ่ึ ง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในขณะนั้นพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ         
เป็นนายกรัฐมนตรี มีผลงานที่ภาคภูมิใจอยู่หลายโครงการครับ  
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   (๑) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังยาวกว่า ๒๐ กม. ในช่วงที่
ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก่อสร้างเขื่อนยาวกว่า ๒๐ กม. และได้สร้างกัน   
ต่อ ๆ มา ให้ปรากฏความแข็งแรงและงดงามให้กับจังหวัดนครพนมอยู่ถึงทุก
วันนี้ เป็นเขื่อนท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย และกลายเป็นค าขวัญของจังหวัด
นครพนม “งามตาฝ่ังโขง” ต่อท้ายค าขวัญของจังหวัด การก่อสร้าง เขื่อน
ป้องกันตลิ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการรักษาอาณาเขตของประเทศไทย
อีกด้วย เพราะกฎหมายในสมัยที่ฝรั่งเศสครอบครองประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลา วก า หนดไว้ว่ าอาณา เขตของสา ธาร ณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ พ้ืนที่ท่ีน้ าโขงท่วมถึง ดังนั้นถ้าไม่ได้สร้างเขื่อน         
ก็จะท าให้เราเสียดินแดนประเทศไทยไปด้วย  
   (๒) การขยายเส้นทางคมนาคมถนนสายนครพนม – สกลนคร 
เป็น ๔ ช่องจราจรและการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขง 
ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมได้ผลักดันริเริ่มในสมัยผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะเป็นความต้องการอย่างยิ่งของชาวนครพนม  
   (๓) การส่งเสริมการปลูก “ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕” แทนข้าวเหนียว 
เนื่องจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงให้ปลูกเพ่ือใช้รับประทานเท่านั้น ได้ส่งเสริม
ให้ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แทน เพราะขายได้ราคาดีกว่า  และจังหวัด
นครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจ าปี 
๒๕๓๘ อีกด้วย 
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   (๔) การริเริ่มส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอมีศูนย์ขายของดี ซ่ึงเป็น
งา นฝี มือผลิ ตภัณฑ์ ด้ า นอา หา ร เกษตร  และของ ดี ในแ ต่ละอ า เภอ                        
ที่กลุ่มแม่บ้ านผลิต เป็นการเปิ ดตลาดให้ กว้างขวา งยิ่งขึ้น ซ่ึ งเป็นกา ร
แก้ปัญหาตรงจุดเพราะมีแต่การส่งเสริมการผลิตกันมาก แต่ไม่มีการส่งเสริม
ให้มีศูนย์ตลาดหรือศูนย์ขายของดีแต่อย่างใด และผมยังมีการส่งเสริมให้น า
ผ้ามุกที่มีการผลิตกันมากแต่ยังไม่มีตลาดขาย  น ามาตัดใส่เป็นเสื้อทีมของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและทีมงานเหล่ากาชาด                
อีกด้วย โดยผมและภรรยาใส่น าร่องก่อนพียง ๒ เดือนต่อมาก็มีการตัดใส่กัน
ทั่วจังหวัดครับ 
   (๕) “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปีครองราชย์ กาชาดจังหวัด
นครพนม” ได้สร้างบ้านเพ่ือผู้ยากไร้ จ านวน ๑๐๙ หลัง ต าบลละหนึ่งหลัง 
หลังละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นบ้านคอนกรีต ยกพ้ืนสูง ชั้นล่างเทคอนกรีต 
ขนาดบ้าน ๕.๕ x ๖ เมตร โดยระดมเงินจากการบริจาคเป็นค่าก่อสร้าง ส่วนช่าง
เป็นช่างที่อาสามา ผมกับนายกเหล่ากาชาดบริจาค จ านวน ๒ หลัง และผมได้เป็น
ประธานมอบบ้านกาชาดทุกหลังของนครพนม ผมจึงภูมิใจว่าผมได้ไปเย่ียม
เยือนนครพนมได้ครบทุกต าบลใน ๒ ปี และเป็นจังหวัดแรกที่ได้ริเริ่มสร้างบ้าน
เพ่ือผู้ยากไร้ได้ครบทุกต าบล 
   (๖) การจัดต้ังโครงการกองทุนการศึกษากาญจนาภิเษก โครงการนี้
มุ่งที่มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในมหามงคล
ดังกล่าว รวมทั้ง ได้จัดต้ังมูลนิธิเพ่ือการศึกษาบุตร อส. และมูลนิธิเพ่ือ
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การศึกษา ผู้ยาก ไร้  ผู้ ด้อยโอกาส ในจังหวัดนครพนมในนาม “ ผู้ว่า ฯ                    
เสริมศักด์ิ และชาวนครพนม” เป็นเงิน ๒๔ ล้านบาท และในนามมูลนิธิ
ศาลหลักเมืองนครพนม อีก ๕ ล้านบาท ซ่ึงศาลหลักเมืองก็สร้างเสร็จในสมัยผม
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
   นครพนมเป็ นจั งหวั ดชายแดนเป็ นประตู ไปสู่ อิ นโดจี น                         
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งลาว และเวียดนาม มีการ
ไปเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันตลอดมา ผมยังได้ริเริ่มจัดแรลลี่   
น า ทีมข้ าร า ชกา รและพ่อค้า  คหบดี ไปยั งทั้งสองประ เทศ โดยเชิญ              
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนรถ 
   มีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจ ที่อยากจะฝากไว้ให้ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง 
คือห้วงเวลาที่ผมไปด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมพระธาตุพนมที่ได้พังทลายลงมา ใกล้จะแล้วเสร็จจังหวัดได้เรียนเชิญ
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลักภัย) ไปเป็นประธานยกดอกบัวทองค า                
ซ่ึง เป็ น ส่ วนที่ สู งที่ สุดขอ งพระธา ตุพนม เ ม่ือถึ งวั น งา น  ปร า กฏว่ า 
นายกรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญกะทันหันมากเดินทางมาเป็นประธานไม่ได้ 
ท่านจึงได้มอบให้ผมเป็นประธานแทน มันเป็นปาฏิหาริย์เกินกว่าจะบรรยาย 
ผมถือว่า ผมไ ด้รั บมงคลสูงสุดครับ  น่ า จะเป็ นเห ตุผลหนึ่งที่ ส่ง ให้ ผม              
ได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (๗) การท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่ เป็นการดูแลบ ารุงขวัญพ่ีน้อง
ประชาชนกลุ่มคนพิการ โดยไปบริการจัดท าบัตรคนพิการเคลื่อนที่จนครบ     



- ๓๔ - 

 

ทุกหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นจังหวัดแรก และท าบัตรคนพิการได้สูงสุด          
ของประเทศ โดยผมได้จัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องไปอ านวย       
ความสะดวก ต้ังแต่การถ่ายรูปติดบัตร การรับรองคนพิการโดยคณะแพทย์
จากโรงพยาบาลจิตเวชและการดูแลการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ    
ความพิการ ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ เป็นโครงการที่ได้ทั้งรอยยิ้มและก าลังใจ ผู้พิการเม่ือมีบัตรแล้ว ก็ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งการรักษา เงินช่วยคนพิการ 
อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการด าเนินชีวิต เช่น ไม้เท้า รถวีลแชร์ และการประกอบ
อาชีพ ลูกได้ทุนการศึกษาอีกด้วย ผมจึงภูมิใจมากที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด   
ที่มีใจเมตตาธรรม 
  (๘) การจัดต้ังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม โดยผมเป็นประธานหาเงินบริจาค จ านวน ๑๒ ล้านบาท 
และหาสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ๒.๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ตุลาคม ๒๕๔๐ - กันยายน 
๒๕๔๔) 
   จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของการคมนาคม เป็นเมืองหลวง
ของภาคอีสาน เป็นเ มืองมหา วิทยาลั ย มีโ รงพยาบาลขอนแ ก่น และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัญหาสังคมเมืองจึงมีครบถ้วนที่จังหวัดขอนแก่น 
ทั้งเรื่อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ (ขณะนั้นมีผู้ ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับ ๘ 
ของประเทศ) ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ฯลฯ  
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    (๑) ปัญหาเรื่องยาเสพติด ผมได้รณรงค์เข้าไปในระดับโรงเรียน 
น ากีฬาเข้าไปส่งเสริมเพ่ือต้านยาเสพติด เข้าไปตรวจปัสสาวะโดยไม่บอก
ล่วงหน้า จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพคิด จัดให้มีการด่ืมน้ าสาบาน และ      
ได้จัดต้ังหมู่บ้า นชุมชนปลอดยาเสพติดเฉลิ มพระเกียรติครบทุกอ าเภอ      
(๒๖ อ า เภอ)  จั งหวัดขอนแ ก่น  จึง ได้ รับ ธงหมู่บ้า นปลอดยาเสพติด                     
เฉลิมพระเกียรติมากที่สุดในประเทศไทยในปี ๒๕๔๓  
    (๒) ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน ผมถือว่าเป็นภัยร้ายแรง 
จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง อส. สรรพากรจังหวัด ท าการจับกุมปราบปราม
อย่างจริงจัง ได้จับกุมและยึดทรัพย์แชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้
จ านวน ๑๒ แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจ านวน     
กว่าแสนคนในภาคอีสาน เป็นเงินเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท เจ้าของแชร์ ติดคุก 
๑๑ ราย ช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มุ่งม่ัน ทุ่มเทเพ่ือแก้ปัญหา
และบริการประชาชนมากในด้านความม่ันคง เพราะยิ่งเป็นจังหวัดใหญ่             
มีประชากรมากปัญหาด้านนี้จะมากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี ๒๕๔๓        
จึงได้ส่งผลงานด้าน “การบริการประชาชนด้านความมั่นคง” เข้าประกวด
ระ ดับประ เทศและไ ด้รั บร าง วั ล  “ชนะเ ลิศของประ เทศ”  โ ดย มี
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติยศนี้     
ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
    (๓) การจัดต้ัง “ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเ พ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย       
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่น” ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการส่งเสริม
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อาชีพ การรักษา การสงเคราะห์ครอบครัว การมอบทุนการศึกษา การให้     
ความช่วยเหลือเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ การช่วยเงินค่าท าศพ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างครบวงจร มีสมาชิกกว่า ๓,๐๐๐ คน 
ใช้เงินบริจาคในการสงเคราะห์ต่าง ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๓ เป็น
เงินบริจาคประมาณ ๕ ๐ ล้านบาท ( ศูนย์ เฉลิมพระเกีย รติ ต้ังขึ้ นใน
วโ ร กา สที่ พร ะบา ทสมเ ด็จ พระเจ้า อยู่ หั ว  รั ชกา ลที่  ๙ ทร ง เจ ริญ                      
พระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒) ผมภูมิใจ
ที่ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ 
   (๔) การจัดต้ังสมาชิกกาชาดในระดับหมู่บ้าน เป็นอีกผลงานหนึ่ง 
ที่ผมภาคภูมิใจที่ได้ริเริ่มขึ้นมาก่อนใคร ๆ จังหวัดขอนแก่น ต้องใช้เลือดมาก 
เนื่องจากต้องดูแลสุขภาพพ่ีน้องประชาชนทั้ง ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน  ในขณะนั้น 
เพราะเรามีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนั้น  
ผมจึงให้ความส าคัญในการจัดหาอาสาสมัครกาชาดทุกระดับต้ังแต่ระดับ
หมู่บ้านขึ้นไป เพ่ือรองรับภารกิจของงานกาชาด โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
“บทบาทหน้าที่และภารกิจของสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น” ปีละ               
๒ - ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน เม่ือมีงานใด ๆ ที่ เก่ียวกับกาชาด  จึงประสบ
ความส า เร็ จอย่า งสู ง เพรา ะมีบุ คลากรของกา ชา ดไว้ทุ กร ะดับ พ้ืนที่                   
งานบริจาคโลหิต การจัดหาดวงตา อวัยวะ จึงมีสถิติสูงที่สุดของประเทศ 
รองรับภารกิจช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างมาก จนผู้บริหาร สภากาชาด                  
จากส่วนกลางต้องยกตัวอย่างให้เป็นที่ปรากฏในหลาย  ๆโอกาส  (ท่านแผน วรรณเมธี 
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และท่านเภา สารสิน) ผมยังเคยจัดมหกรรมการบริจาคโลหิตครั้งยิ่งใหญ่เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ หอประชุมอ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ได้โลหิต จ านวน ๑,๕๐๐ ขวด  
    นอกจากจะเชิญชวนผู้ อ่ืนมาบริจาคโลหิตแล้วส าหรับผมเอง                
รักการบริจาคโลหิ ตมาก ต้ังแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่ง เป็นปลัดกระทรวง
มหาดไทย ก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่กระทรวง และแม้กระทั่งเม่ือเป็น
นักการเมืองก็ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตที่พรรคการเมือง ผมบริจาคโลหิต
ได้ ๗๒ ครั้ง ครับ 
    (๕) โครงการน าร่องลดอุบัติเห ตุวันสง กรานต์ “ม่วนซ่ืน   
สงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัย” ซ่ึงผมได้ริเริ่มจัดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ขณะนั้น
รัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้ทุกจังหวัดจัดขึ้น ขอนแก่นจึงเป็นจังหวัดแรกและน าร่อง
ของประเทศเพ่ือรณรงค์จิตส านึกในการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ให้มี
ความปลอดภัยทั้งไปและกลับ ซ่ึงได้ผลดีมาก รัฐบาลได้เห็นความส าคัญ       
จึงได้ใช้จังหวั ดขอนแก่นเป็น เจ้าภาพจั ดสั มมนาตามโคร งการดังกล่า ว         
ในปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ และต่อมาก็กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้ มี        
ทั้งประเทศ ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้น าร่องโครงการนี้ก่อนครับ 
    (๖) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาพระธาตุขามแก่น ผมเปน็
ประธานในการปฏิสังขรณ์และพัฒนาบริเวณโดยรอบอย่างสง่างามสมกับ
ความส าคัญที่เป็นพระธาตุร่ วมสมัยกับพระธาตุพนม จั งหวัดนครพนม         
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ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกัน ผมได้รวบรวมความศรัทธาของ                  
พ่ีน้องประชาชนและข้าราชการจัดสร้างฉัตรทองค า น้ าหนัก ๒๒ กิโลกรัม     
ใช้เงินบริจาคในการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาบริเวณโดยรอบเป็นเงิน  
อีก ๒๐ ล้านบาท ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็น
องค์ประธานยกฉัตรทองค า นับว่าเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่ง ที่ได้บูรณะ
ซ่อมแซมและจัดสร้างส่วนที่สูงที่สุดของ ๒ พระธาตุ คือดอกบัวทองค า     
(พระธาตุพนม) และฉัตรทองค า (พระธาตุขามแก่น) ใ นขณะที่เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด  
    (๗) การจัดต้ังกองทุนการศึกษา  ๒๐๐ ปี จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่นก่อต้ังครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐ ได้มีการ               
จัดงานเฉลิมฉลองไปแล้ว ผมมารับต าแหน่งเม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐                 
ในฐานะที่ เป็นบุตรเขยขอนแก่น สมควรที่จะได้มีโ ครงการเฉลิมฉลอง                     
ในโอกาสนี้ ด้วย จึงได้จัดต้ังกองทุนการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ๒๐๐ ปี                  
โดยหาเงินบริจาคจากการจัดการแสดงยิมนา สติกจากประเทศเกาหลี                      
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ มีรายได้สุทธิ ๗ ล้านบาท และยังขอบริจาคจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ อีก ๓ ล้านบาท รวม ๑๐ ล้านบาท 
    (๘) การก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารเรียน
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผมเติบโตมาจากข้าว        
ก้นบาตรเม่ือมีงานเก่ียวกับพระพุทธศาสนาที่ผมจะจัดหา จัดท า สนับสนุนได้
จะไม่รีรอเลยครับ จึงได้จัดหางบประมาณและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียน
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พระปริยัติธรรม และอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น จากเงินงบประมาณและจากเงินบริจาค รวมเป็นเงิน ๔๘ ล้านบาท 
โดยทางมหาจุฬ า ลงกร ณ์รา ชวิ ทยา ลั ย ได้ ให้ เกี ย ร ติผมใช้ นา มส กุล               
“พงษ์พานิช” เป็นชื่อห้องประชุมขนาดใหญ่อีกคร ับ  นอกจากนั้นผมและ
ภรรยาก็ได้ต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับพระเณรของทั้งสอง
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหามกุฏฯ มาโดยตลอด 
    (๙) การจัดต้ังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผมเป็นประธานจัดหาเงินบริจาคและจัดหาสถานที่
ก่อสร้าง ในเบื้อง ต้นได้ก่อสร้างอา คารหลังแรกเป็น เงิน ๑๐ ล้านบา ท       
ส่วนสถานที่ก่อสร้างเป็นที่หลวงอยู่แล้วและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าเก่า ผมยังเป็น
ประธานพิธีขุดหาศพไร้ญาติร่วมกับมูลนิธิอีกด้วย ผมจึงภูมิใจว่าผมเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดนครพนมผมได้เป็นประธานหาเงินบริ จาค             
และหาสถานที่ก่อสร้างทั้ง ๒ แห่ง ให้ลูกหลานได้เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย 
 ๒.๑๑ อธิบดีกรมโยธาธิการ (ตุลาคม ๒๕๔๔ - กันยายน ๒๕๔๕) 
   ๑ ปีที่ผมด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการ  เป็นช่วง ๑ ปี                    
ที่ท้าทายมาก จากสิงห์ภูธรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด ๗ ปี ต้องมา
บริหารและก ากับงานช่าง วิศวกร และงานสถาปนิก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนัก   
เพราะผมได้ท างานกับนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ มืออาชีพ และเป็น
คนเก่ง ผมเพียงใช้ความเป็นพ่ีเป็นน้องกับประสบการณ์ในการบริหารคน 
บริหารงาน ซ่ึงระยะเวลา ๑ ปี ผมได้ประจักษ์แล้วว่าเราผ่านงานส าคัญ ๆ 
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ของประเทศร่วมกันมาอย่างมากมาย ไม่ว่าเป็นการท างานเชิงระบบและ
โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ งานยากเพียงใดเราก็ร่วมมือ 
ร่วมใจกันน าไปสู่ความส าเร็จอย่างดียิ่ง ผมภูมิใจที่จะกล่าวว่า “กรมโยธาธิการ
เป็นบันไดน าผมไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ คือ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย” จึงจดจ าความรัก ความผูกพันที่เรามีต่อกันและรักษามันไว้จนถึง
ปัจจุบันนี้ ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ส าคัญ ๆ และภาคภูมิใจ อีกทั้ง
เป็นพระมหากรุณาธิคุณ คือ 
   (๑) โ ครงกา รก่อสร้ างถนนวงแหวนและสะพานวงแหวน
อุตสาหกรรม “สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒”  โ ครงกา ร
พระราชด ารินี้เป็นโครงการเครือข่ายถนนรองรับการขนถ่ายและล าเลียง
สินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพ้ืนที่ อุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรปราการและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือมิให้รถบร รทุก เข ้า ไป ใน
ตัวเมืองหรือทิศทางอ่ืนที่จ ะท าให้การจราจรติดขัด โดย รอบ  ประสบ
ผลส าเร็จและยั่งย ืน อย่า งยิ ่ง  น ับ ว่า เป็นพระมหา กร ุณา ธิคุณอย่า ง                  
หาที่สุดมิได้ของพสกนิกรที่ มีพระมหา กษัตร ิย ์ผู ้มีพร ะปร ีช า สา มา รถ         
มีพระมหากรุณาธิคุณและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทพระวรกา ย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ด้วยการพระร า ชทา น
แนวพระราชด าริแก้ปัญหาควา มเดือดร ้อนและพัฒนา คุณภา พชีว ิต  
พสกนิกรของพระองค์อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบากใด ๆ 
น ามาซึ ่งควา มร ่ม เย ็น เป็น สุข แก่ป ร ะชา ชนทั ่วปร ะเทศ โคร งกา ร
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พระราชด าริก่อสร้างถนนวงแหวนและสะพานวงแหวนอุตสา หกร รม 
“สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒” นับว่าเป็นของขวัญอันล้ า ค่า
อย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทาน
ให้กับทวยราษฎร์ของพระองค์ในวโรกาส เฉลิมฉลองการครองสิริราช
สมบัติ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวผมเอง ได้ถ วา ย งา นของโค ร งกา รพร า ชด า ร ินี้  
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ  
   (๒) การถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรุง 
พระที่นั่งต่าง ๆ ผมได้ถวายงานในการก ากับ ดูแลการก่อสร้างและปรับปรุง      
วังศุโขทัย การก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน และงานก่อสร้าง   
วังทวีวัฒนา นับว่าเป็นห้วงเวลาที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้  
   (๓) การสร้างสถานที่ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่  ๒๐ รัฐบาล                   
ได้มอบให้กรมโยธาธิการรับผิดชอบงาน สร้างสถานที่ในการชุมนุมลูกเสือโลก 
ครั้งที่  ๒๐ ในปี  ๒๕๔๔ ที่จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงประเทศไทยเป็ นเจ้ าภา พ         
โดยที่ผู้รับผิดชอบเดิมและโดยตรงคือกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลาได้ ผมและทีมงานผู้บริหาร   
พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการ ไปต้ังแค้มป์ท างานกันทั้งกลางวันและ
กลางคืน ท าให้สถานที่ในการเปิด ปิดก็ดี สถานที่พัก ที่รับประทานอาหาร   
ที่แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง การบ าบัดน้ าเสีย และอ่ืน ๆ ในสภาวะจ ากัดทั้งเวลา
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และจ ากัดทั้งงบประมา ณจนส าเร็จลุล่วงสามา รถรองรับลูกเสือทั้งโลก           
ที่มาชุมนุม โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน   
เปิดงานได้อย่างสมพระเกียรติ ผมหน้าบานเพราะนายกรัฐมนตรีชมเชย                 
แต่ผู้ที่ท าให้งานส าเร็จ คือ พ่ีน้องชาวโยธาธิการที่ได้ร่วมใจกันเป็นหนึ่ง 
แม้ว่าแสนจะยากเราก็ฟันฝ่าไปด้วยกัน ได้ใจมากครับ เป็นผลงานชิ้นส าคัญ  
ทีผ่มภูมิใจและยากที่จะลืม 
   (๔) การแก้ไขปัญหาน้ าตกห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหา
เกิดจากน้ าไม่มีให้ตก เพราะพ่ีน้องชาวเขาหลายหมู่บ้านใช้กระบอกไม้ไผ่  
ต่อน้ าจากห้วยแก้วไปใช้อย่างไม่เป็นระบบ เม่ือไม่ได้ใช้ก็ปล่อยให้น้ าไหล
ทิ้งไป ท าให้ปริมาณ น้ าไหลลงสู่ล าห้วยน้อยลงน้ าตกจึงแห้ง ผมและทีมงาน
โยธาฯ ไ ด้ไปแก้ปัญหาตามที่ไ ด้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดย       
การสร้างประปาหมู่บ้านจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงมีต้นทุนไม่มาก ท าให้
พ่ีน้องชาวเขาหลายหมู่บ้านสามารถใช้น้ าได้ในราคาถูก ประหยัดน้ า  การใช้
น้ าเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงท าให้มีปริมาณน้ าไหลลงสู่ห้วยแก้วที่สวยงามได้
เหมือนเดิม นับเป็นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผมมีความภาคภูมิใจ 
อีกงานหนึ่งครับ 
 ๒.๑๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ตุลาคม ๒๕๔๕ - มีนาคม ๒๕๔๘) 
  ๓๐ เดือนในต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทุ่มเทสุด
ชีวิตเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน ผมภูมิใจครับที่ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นผู้ที่
เหมาะสมที่จะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย (จากจ านวนแคนดิเดต ๖ คน)              
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ที่จะน านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่ เกิดผลดี มีคุณค่าแก่ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถึงลูกถึงคน สามารถที่จะสานการบูรณาการทั้งภาค
ราชการ เอกชน และประชาชนให้งานที่ใหญ่และยาก   ให้เป็นงานดูเหมือน
เล็กลงและง่ายขึ้น ทั้งที่เป็นงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของชาติ  
ที่หนักหน่วงที่ต้องใช้ค าว่า “ท าสงคราม” ส า เร ็จ ได้อย ่า งมีป ร ะสิทธิผล             
ท าให้งานของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงรับผิดชอบ   การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจฐานรากที่สร้างแรงกระตุ้น
ให้ชุมชนและภูมิภาคเดินคู่กับฐานการแข่งขันกับเศรษฐกิจระดับ โลกได้                 
และที่ส า คัญยิ่งก็คือนโยบายการปฏิรูประบบราชการ   ที่ มุ่งเน้นให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็น CEO นักบูรณาการรอบทิศ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ        
ที่เป็นรูปธรรม และท าให้กลไกการท างานของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ 
ระดับเล็กที่สุด คือ ชุมชน หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดถึงระดับกรม และ
กระทรวง ซ่ึงถือเป็นฟันเฟืองที่หมุนกันอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งม่ัน ทุ่มเท                
กอดคอกันท างานของคนมหาดไทยดังกล่าว นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.  ทักษิณ                 
ชินวัตร) จึงได้ขนานนามคนมหาดไทยว่าเป็น “มนุษย์พันธ์ุพิเศษ” เม่ือได้รับ
มอบหมายงานใด ๆ ไปท าไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ งานยาก แค่ไหนก็ท าได้ส าเร็จ
ด้วยดีและรวดเร็วอีกด้วย งานที่ใหญ่และอยากที่จะขอกล่าวถึงก็คือ  

 การท าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
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 การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไข 
   ปัญหาความยากจน) 

 การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗ 

 โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิต 
   กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP) 

 การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

 สึนามิ (TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) 

 สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬา 
   วอลเลย์บอลทีมชาติไทย 

  (๑) การท าสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
   ผมในฐา นะรอง ผู้ อ า น วยกา ร ศูน ย์ ปฏิ บั ติก า ร ต่อ สู้         
เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) ใช้นโยบาย “ก าป้ันเหล็ก” 
ต่อผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และ “ถุงมือก ามะหย่ี” ต่อผู้ เสพให้ถือว่าเป็นผู้ป่วย 
ต้องน ามาบ าบัดรักษา ได้ด าเนินการในห้วง ๑๐ เดือน (ก.พ. - ธ.ค. ๒๕๔๖) 
ส่งผลใ ห้ศูนย์ปฏิบัติการต่อ สู้เพ่ือ เอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศตส.มท.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทบริหารจัดการในการต่อสู้ เพ่ื อ
เอาชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
โดยสามารถประกาศให้ทุกจังหวัดเป็นจังหวัดเข้มแข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
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ได้ครบทุกจังหวัด เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖  ผลการด าเนินการ
ป้องกันปราบปราม และบ าบัดรักษา มีสถิติดังนี้  

 ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุม ๕๒,๓๗๔ คน  

 ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู ๓๒๙,๐๓๐ คน  

 ผู้ ผ ลิ ต และ ผู้ ค้ า เข้ า รั บก า รอ บรม ท า ค วา ม ดี                   
เพ่ือแผ่นดิน ๓๑,๒๒๔ คน 

 มีการยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ ค้ารายใหญ่ โดยใช้กฎหมาย
ยึดทรัพย์ของกรมสรรพากร และ ปปง. 

 ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) 
๘๒,๒๔๗ หมู่บ้าน 

        ผมภูมิใจมากครับที่เกิดมาแล้วได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน 
โดย ได้ทุ่ มเทเพ่ือต่อสู้ เ อา ชนะยา เสพติดที่ ทั้งหนักและเหนื่อยสุดชีวิ ต           
ไม่มีรัฐบาลยุคไหนที่ท าได้ส าเร็จและราบคาบอย่างรัฐบาลนี้ครับ  
   (๒) การท าสงครามปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
         เป็นงานใหญ่ที่ ต้องท าต่อเนื่องกับการปราบปรามยาเสพ
ติด เพราะยังมีผู้ มีอิทธิพลอีกหลายประเภทคอยให้การสนับสนุนผู้ผลิต 
ผู้ค้ายาเสพติด จ าเป็นจะต้องปฏิบัติเพ่ือถอนรากถอนโคน โดยต้ังคณะท างาน
เป็น ๕ คณะ เป็นในกรุงเทพมหานคร ๑ คณะ และภูมิภาคอีก ๔ คณะ 
เพ่ือควบคุมการจัดท าบัญชีผู้มีอิทธิพล ซ่ึงมีอยู่  ๗ - ๘ ประเภท ทั้งในบัญชี
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ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ซ่ึงต้องประชุมพิจารณา
ปรับเป็นบัญชีเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่าจะปราบปรามผู้ มีอิทธิพล        
ให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม ควรต้องมีการรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้
ในราชการสงครามและปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้อีกด้วย โดยได้
ออก เป็ น พ.ร.บ.  เ พ่ือยกเว้น ความผิดทา งอา ญา ให้ แก่ผู้น าอาวุ ธปื น          
เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออก
ใบอนุญาตมามอบให้ทางราชการ มีสถิติที่สูงมาก นับว่าเป็นการรับมอบอาวุธปนื
ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีผู้มามอบมากที่สุด คืออาวุธปืนรวม ๑๐๗,๔๓๗ กระบอก 
เครื่องกระสุนปืน ๑๕๐,๒๑๓ นัด วัตถุระเบิด ๒๓๙,๒๖๐ ลูก 
   (๓) การท าสงครามกับความยากจน (การจดทะเบียนแก้ไข
ปัญหาความยากจน)  
        ได้ลงทะเบียนปัญหาความเดือดร้อนใน ๗ กลุ่มปัญหา 
ปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนถึง ๘.๗ ล้านคน มีปัญหา ๑๑.๙ ล้าน
ปัญหา ทั้งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
ท าให้รัฐบาลได้ข้อมูลข้ อเท็จจ ริงเพ่ือน าไปสู่ก ารก าหนดนโยบายและ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดที่สุด เป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม น าไปสู่การครองใจประชาชนจากนโยบายรัฐบาลที่กินได้จริง ๆ 
แก้ปัญหาได้จริง ๆ  
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    (๔) การแก้ปัญหาวิกฤติไข้หวัดนกระบาด ในปี ๒๕๔๗  
  ปัญหาวิกฤติ เรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกคือ
เป็ดและไก่ เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก กระทบหลายจังหวัดและกระทบต่อสัตว์ปีก                  
ที่มีปริมาณมากทีไ่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สามารถแก้ปัญหาและ
ควบคุมได้ โดยใช้ระบบผู้ว่า CEO มาใช้ตามการร้องขอของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงภาคภูมิใจว่าปัญหาใด               
ที่เป็นปัญหาใหญ่ ร้ายแรงมาก และกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากจะให้
สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ รวดเร็ว ทันท่วงที และทั่วถึงควรต้องใช้ระบบ   
ผู้ว่า CEO มาใช้ในการบริหารจัดการครับ 
  (๕)  โ ครงการ เร่ง รั ดขย า ยบริ กา ร ไฟฟ้าโดยร ะบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
  “ทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยต้องสว่างไสวในเดือน
เมษายน ๒ ๕ ๔๘ ” เ พ่ือให้ ผู้ที่ ไ ม่มี กระแสไฟฟ้าใช้ เนื่ องจากการไฟฟ้า                         
ส่วนภูมิภาคไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าปักเสา พาดสายในบางพ้ืนที่ที่ เป็ น                  
หุบเขา เกาะ แก่ง และพ้ืนที่ ทุรกันดารอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น                
การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเช่น ทีวี วิทยุ เป็นต้น        
ในปี ๒๕๔๖ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภา ค        
ได้จัดท าโครงการในนามกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ เม่ือ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ใช้งบประมาณ ๗,๖๓๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท 
เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีในเดือนกันยายน ๒๕๔๘  
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  (๖) โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) (OTOP)  
        เป็นนโยบายส าคัญที่ริ เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก               
ในประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขยายโอกาสให้กับครัวเรือนและชุมชน 
เริ่มในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ เม่ือมีการส่งเสริมแล้วจึงมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น ผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ - ๕ ดาว 
มีจ านวนรวม ๖,๙๓๒ ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น ดังนี้ ระดับ ๕ ดาว จ านวน ๖๒๗ 
ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ จ านวน ๒,๕๘๓ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว จ านวน 
๓,๗๒๓ ผลิตภัณฑ์ ได้ส่งเสริมด้านตลาดซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคัญ จัดให้มีการจัดบูธ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ขึ้ นในเทศกาลต่าง ๆ ทั้ง ในส่วนกลา งและภูมิภา ค          
มีผลประกอบการ ดังนี้  
        ปี ๒๕๔๕ (ม.ค. - ก.ย. ๔๕) จ านวน ๑๖,๗๑๔ ล้านบาท   
        ปี ๒๕๔๖ (ต.ค. ๔๕ - ก.ย. ๔๖) จ านวน ๓๓,๒๗๖ ล้านบาท  
        และ ปี ๒๕๔๗ (ต.ค. - ก.พ. ๔๗) จ านวน ๑๕,๕๖๔ ล้านบาท 
        สร้างความสุขให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ได้มี
ร อยยิ้ ม  มีข วั ญ  ก า ลั ง ใจ  และกิน ดีอยู่ ดี  ทั่ วหน้ า  แ ละในช่ ว งผ ม                 
เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ                 
ไปศึกษาดูงาน OTOP ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยครับ  
  (๗) การแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติต่าง ๆ   
       เป็นงานที่ผมรักที่จะอาสาออกไปแก้ปัญหา แต่ไม่อยากให้เกิด
นะครับ ผมจ าได้อย่างแม่นย า วันแรกที ่ผมร ับต า แหน่งปลัดกร ะทร วง
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มหาดไทย เที่ยงวันนั้นผมก็ต้องเดินทางไปราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี
ทันที เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมทีจ่ังหวัดอุบลราชธานีและหลายจังหวัดในภาค
อีสาน รวมทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เช่น นนทบุรี ปทุมธา นี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้ประสบปัญหาน้ า
ท่วมในเขตเศรษฐกิจส าคัญของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดส งขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่ )  ที ่ เ ส ียหา ยมากก็คือ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙ พ่ีน้องภาคเหนือตอนกลาง คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
สุโขทัย และน่าน ถูกโคลนถล่มจากน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เสียหาย   
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สร้างบ้านเรือน ปลูกพืชผลต่าง ๆ รุกล้ า
เข้ า ไป ในทา ง เ ดิน ของน้ า ที่ ไหล บ่ า  จึ ง เป็ น ค ติสอน ใจ ว่ า น้ า เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ พ้ืนที่ท่ีเป็นทางเดินของน้ าจะต้องเป็นสมบัติของ
น้ า ใครขวางทางจะได้รับอันตรายอาจถึงชีวิตและทรัพย์สินเสียหายจ านวนมาก 
จึงไม่ควรไปปลูกบ้านเรือนขวางทางน้ า “ทางใคร ทางมัน” และอีกคติหนึ่งก็คือ
การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเสีย หากทุกคนมีน้ าสะอาดด่ืม     
มีน้ าใจและน้ าค าท่ีดีต่อกันก็จะลดน้ าตาได้ การแก้ปัญหาก็จะแก้ได้เร็วขึ้น
และง่ายขึ้นครับ  
   (๘) สึนามิ (TSUNAMI : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗)     
        “คล่ืนยักษ์หายนะ” “คล่ืนกลืนชีวิต” ทีมีขนาดสูงกว่า 
๓๐ เมตร  เที ยบกับ ตึก ๑๐ ชั้ น  เ กิดจา กแผ่น ดินไหวอย่ า งรุน แ ร ง                     
ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
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ที่สุด ใหญ่มากที่สุด เสียหายอย่างมหาศาลต่อหลายประเทศและโดยเฉพาะ
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย คือ ภูเก็ต  พังงา กระบี่ 
ระนอง ตรัง และสตูล มีผู้ เสียชีวิต ๕,๔๐๐ คน บาดเจ็บกว่า ๘,๐๐๐ คน 
สูญหายอีก ๒,๐๐๐ คน และยังเป็นการเสียหายทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด 
คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน บริเวณที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดคือ ชายทะเลเขาหลัก อ าเภอตะก่ัวป่า จั งหวัดพังงา หาดป่าตอง 
จังหวัดภูเก็ต หมู่เกาะพีพี หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว         
ที่ มีชื่อ เสี ยงและโด่ งดั ง ไปทั่ว โลก  จึ งต้องหนั กและเหนื่ อยอย่า งมา ก               
ในการติดต่อประสานงานกับสถานทูตต่าง ๆ ญาติของผู้ เสียชีวิต และ         
ผู้สูญหายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วย และยังเป็นการสูญเสีย
คุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ อีกด้วย  
        ใน วั น เ กิด เห ตุ  ( ๒๖ ธัน วา คม ๒๕๔๗)  ผมในฐา นะ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปรา ชการที่จั งหวัดขอนแก่นกับ      
คณะของนายกรัฐมนตรี ทันที่ที่ทรา บข่าวก็รีบเดินทางไปจังหวัดภูเก็ ต     
ไปต้ังศูนย์บัญชาการอยู่ใกล้ ๆ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อยู่นานถึง ๒๐ วัน 
สับเปลี่ยนท างานกันทั้งกลางวัน กลางคืน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ได้กลับ     
บ้านกัน เพ่ือลดการสูญเสียให้มากที่สุด และเร่งรัดฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิม    
ให้เร็วที่สุด เป็นงานใหญ่และยากมาก และโศกเศร้าเสียใจมากอีกด้วย      
เพราะนอกจากจะยังไม่เคยมีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสึนามิแล้ว    
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คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักมหาภัยพิบัตินี้มาก่อนอีกด้วย แต่ก็ได้ทุ่มเทกัน
สุดชีวิตเพ่ือฟ้ืนฟูให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุดแล้วครับ   
    (๙) สุดยอดการสรรหาช้างเผือกในป่าและการส่งเสริมนักกีฬา
วอลเลย์บอลทีมชาติไทย ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศ
ไทย ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๐ รวม ๔ ปี  เป็น ๔ ปีที่ มุ่งม่ัน ทุ่มเท และเน้นหนัก    
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลทุกรุ่น ทุกอายุ ทั่วประเทศ ต้ังแต่รุ่นอายุ ๑๒ ปี 
๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี เพ่ือควานหาช้างเผือกในป่ามาฝึกและพัฒนาต่อยอด
จนก้าวขึ้นสู่ระดับสากล และเป็นที่ฮื อฮากันมากในประวัติศาสตร์ของกีฬ า
วอลเลย์บอลของประเทศไทย ผมได้อาสาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเกือบ   
ทุกรุ่น ทุกอายุในจังหวัดต่าง ๆ และได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงผมเป็น
ประธานบอร์ดอยู่บริ จาคเงินมากขึ้น อีกทั้ง ขอให้ พิจารณา รับนักกีฬ า
วอลเล่ ย์บอล เข้าท างานอีกด้วย  ผมจึ งภูมิใ จว่า ผมเป็น อีกคนหนึ่งที่ มี        
ส่วนผลักดันให้สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จที่งดงาม
อีกด้วยครับ  
 

๓. เทคนิคท่ีใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีประสบผลส าเร็จ  
  การท างานที่ประสบผลส าเร็จ “ถือเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจของผู้ท า
และเป็นความชื่นใจของผู้รับคือประชาชน” ผมยึดหลักใหญ่ ๆ และส าคัญ 
คือหลัก “๓ จ” คือ จริงจัง จริงใจ และใจถึง” ซ่ึงเป็นหลักปฏิบัติตนของ
ข้าราชการ ทั้งกาย วาจา และใจ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ “๓ ด” คือ ดี 
เด่น และดัง รายละเอียดอยู่ในข้อ ๑.๔ (คติ หลักปรัชญาส าคัญในการปฏิบัติ
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ราชการ) จากหลักปฏิบัติ “๓ จ” น ามาสู่หลัก “๕ กล้า” คือ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าน า    กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ อีกด้วย  
  ผมเป็นคนวิ่ง เข้ าห า งา น  เข้ า หาปัญหา อาสา ท างา น  ไ ม่ปั ด        
ความรับผิดชอบ ไม่เก่ี ยงงาน ไม่ทอดทิ้งประชาชน  ยึดประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่ างาน     
ที่ได้รับมอบหมายจะใหญ่และยากเพียงใด “ผมไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวจน และ  
ไม่กลัวตาย” “คนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะกระท าความดีได้”       
“วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน แต่ใครจะใช้ความพยายามใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้มากกว่ากัน”  
  เม่ือรับผิดชอบเป็นพระรอง ผมจะแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา         
ไม่ล้ าเส้น ข้ามหัว ข้ามหน้า ข้ามตา ไม่ค านึง ถึงผลประโยชน์ส่วนตน ที่อาสา
เพราะอยากศึกษาหาประสบการณ์ ผู้บังคับบัญชาจึงให้ความรัก ความเมตตา     
และความไว้วางใจ ส่วนตัวผมก็จะจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนครับ  
  ผมยังมีเทคนิคท่ีใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ขอยกเป็นตัวอย่างครับ 
  ๓.๑ การท างานที่ไม่มีงบประมาณของราชการต้องหาเงินบริจาค   
เป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่จะน าจะท าได้ต้องเป็นที่รักและศรัทธา
ของประชาชนและทุกภาคส่วน  ใน เรื่องนี้ ดั งจะเห็น ได้ในกา รจัดสร้า ง
หอประชุมอ าเภอด าเนิ นสะดวกที่ได้ รับความร่วมมือจ ากการบริจา ค               
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ของประชาชนในพ้ืนที่ (รายละเอียดอยู่ในผลงานที่ผมภาคภูมิใจ สมัยเป็น
นายอ าเภอด าเนินสะดวก)  
      นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนต้องท าอย่างจริงใจ 
จริงจัง เร่งด่วน ถูกกาลเทศะ เป็นหลักปฏิ บัติการจิตวิทย าและช่วยเหลื อ
ประชาชนให้เกิดความประทับใจ ดังจะเห็นได้จากวันแรกที่ผมเดินทางมารับ
ต าแหน่งนายอ าเภอด าเนินสะดวก ก็ทราบข่าว ว่า มีผู้ เสียชีวิตจากพา ยุ     
ห มุน พัด บ้ า น  ห อบ บ้ า นทั้ ง หลั ง ไ ปตก ห่ า ง จ ากบ้ าน เดิ ม ๒๐๐ ม.               
ประชาชนสะเทือนขวัญมาก จะมีพิธีฌาปนกิจศพในเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมรับอาสา
และให้เกียรติไปเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายว่องไว แซ่ตัน ราษฎร
ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก และได้หารือ รวมทั้งรับปากกับญาติว่าจะ
หาเงินบริจาคมาสร้างบ้านให้ใหม่ ผมได้หารือกับทีม “คนหนุ่มด าเนินสะดวก” 
จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ได้เงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง
จนเสร็จเรียบร้อย ผมจึงได้ใจชาวด าเนินสะดวกเป็นอย่างมาก ต้ังแต่วันแรก    
ที่ผมเดินทางมา  รับต าแหน่ง โดยใช้หลักจิตวิทยาและจิตใจที่ มีความเมตตาธรรม
หยิบยื่นให้กับผู้เดือดร้อนและโศกเศร้าครับ  
  ๓.๒. การปราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ผู้ มีอิทธิพล ที่ ต้อง   
ถือว่าท าสงคราม ซ่ึงผมขอเสนอหลักการและตัวอย่าง ดังนี้  
    (๑) ผู้น า ต้องมีจิตใจรุกรบ มีภาวะผู้น า มีทีมงานที่แข็งแกร่ง     
มีผู้บังคับบัญชาที่คอยให้การสนับสนุน เข้าท านอง “หัวส่าย หางต้องส่าย 
เป็นพลังเหมือนก าปั้นเหล็ก”  
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  (๒ )  ยึ ด หลั ก  ๕  กล้ า  คื อ  กล้ า คิด  กล้ า ท า  กล้ า น า                             
กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้ารับผิดชอบ  
  (๓) เป็นกลาง เป็นธรรมอย่างแท้จริง ไม่ลูบหน้าปะจมูก และ
ไม่กลั่นแกล้ง “ตัวเราต้องไม่เกรงกลัว ไม่กลั่นแกล้ง แล้วเขาจะเกรงกลัว  
เราเอง” การปราบปรามยาเสพติดต้อง “ไม่แผ่ว ไม่เผลอ” มันจะโผล่   
ขึ้นมาอีก จึงต้องท าต่อเนื่องและถอนรากถอนโคนครับ  
  (๔) ผมใช้วิธีเชิญผู้ มีอิทธิพลมาพบ มาขอความร่วมมือก่อน 
ถ้ามีการจับกุมแล้วต้องด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดจะโกรธกันไม่ได้ 
  (๕) การปราบผู้มีอิทธิพล หรือยาเสพติดต้องปราบที่  ตัวเจ้าหน้าท่ี
ของเราก่อน ต้องปัดกวาดบ้านเรือน ให้สะอาดก่อน มิให้เกลือเป็นหนอน มิให้เป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดี มิให้เป็นเกราะก าบังทั้งด้านกฎหมายและอาวุธ ในสมัย       
ปลัดอนันต์ อนันตกูล ได้ใช้คาถาปราบผู้มีอิทธิพลว่า “เชิญก็ไม่ไป ให้ก็ไม่รับ 
ไม่นับว่าเป็นญาติ” ผมก็ได้  น ามาปรับใช้อยู่ครับ บรรดาลูกน้องระดับล่าง ๆ 
เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ต้องไม่หูหนวก ตาบอด คือท าเป็น
ไม่รู้ ไม่เห็น  เป็ นกา รสนับสนุน ผู้กร ะท า ความผิ ดเสียเอง ต้องกวดขั น     
เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาดก่อน จึงจะไปท าให้ที่อ่ืนสะอาดได้ครับ 
   การท าสงครามซ่ึงเป็นงานใหญ่ งานยากระดับประเทศ เช่ น 
การส ารวจผู้ติดยาเสพติด ผู้ผลิต ผู้ค้า ต้องใช้ X-Ray ทุกหลังคาเรือน หรือ
การลงทะเบียนผู้ยากจนก็ต้องใช้ระบบ IT และการตรวจสอบตามระบบ
ประชาคม เป็นต้น การแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ต้องท าที่จุดเล็กที่สุด “ครอบครัว” 
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เป็น จุดแตกหั ก ถ้า เส ร็จ เรี ยบร้อยในทุกครอบครั ว ทุกหลั งค าเรือน                  
ในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนก็คือความส าเร็จของระดับประเทศและจ าเป็นต้องใช้
ร ะบ บผู้ ว่ า  CEO น า ยอ า เภ อ  CEO นั่ น คื อ ต้ องม า ใช้ บ ริ ก า ร ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยของเรานั่นเอง 
  ๓.๓ ผมจะไม่หยุดนิ่งในการศึกษา เรียนรู้งาน เก็บเก่ียว ตักตวง     
จากประสบการณ์ จากผู้ประสบผลส าเร็จ    ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน
ของคนเก่งมาปรับใช้อยู่เสมอมา 
  ๓.๔. การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของนักปกครอง คือ การบริหารและ
การบริการที่ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือความผาสุกของประชาชนและ  
ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาก และส าคัญมากของ     
นักปกครองที่ ต้องสัมผัสกับคนและพ้ืนที่ทั้งประเทศ จึงจ าเป็นอย่างมาก           
ที ่    นักปกครองจะต้อง เก่งคน เก่งงาน และเก่งพ้ืนที่อีกด้วย (รายละเอียด
ด้านอ่ืน ๆ ในเรื่องการบริหารจัดการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จของทุก ๆ 
“นัก” อยู่ในข้อ ๒ ซ่ึงได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วนที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วครับ)  

๔. ปัจจัยความส าเร็จท่ีส่งผลให้ได้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ๔.๑ ผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้
และฝังลึกอยู่ในใจ สอนลูก สอนหลาน และผู้ร่วมงานตลอดมา เป็นบุญเป็น
บารมีครับ ผมได้ท า โครงการต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา และถวายงานในวโรกาสที่ส า คัญ ๆ          
เป็นจ านวนกว่า ๒๐ โครงการ บางโครงการ ก็ริเริ่มสมัยผมเป็นนายอ าเภอ เช่น 
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ในสมัยเป็นนายอ าเภอกุยบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ ได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัย       
ถวายพระพรล้นเกล้า  ๒ พระองค์ ซ่ึงรัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้จัดท าในระดับ
จังหวัด อ าเภอ แต่อย่างใด และในสมัย   เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการ ก็ได้  
ถวายงานในการก ากับดูแลการก่อสร้างและปรับปรงุวังศุโขทัย การก่อสร้างและ
ปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและการก่อสร้างวังทวีวัฒนา นับว่าเป็นห้วงเวลา 
ที่ทรงคุณค่าและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
  ๔.๒ ผมโชคดีที่ไ ด้ผ่ า นประสบกา ร ณ์ในกา รท า งา นมา เ กือบ        
“ทุกนัก” หลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภ า ค  ส่วน ใหญ่
เป็นสิงห์ภูธร เป็นนายอ าเภอมา ๖ อ าเภอ รวม ๑๑ ปีเศษ  ซึ ่งก็เป ็น
นายอ า เภอปราบปรามคอมมิวนิสต์ ปราบปรามผู้ มีอิทธิพล ๔ อ าเภอ     
เป็นนายอ าเภอพาณิชย์ เพียง ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอด าเนินสะดวกและอ าเภอ
เมืองราชบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ จังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม ๓ ปี และผู้ว่าราชการจั งหวัดขอนแก่น ๔ ปี มาผูกไทใส่สู ท            
ในส่วนกลาง ๓ ต าแหน่ง คือ ผู้อ านวยการกองสอบสวนและนิติกา ร      
อธิการวิทยาลัยการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการ ผมจึงเป็นทั้ง นักปกครอง 
นักพัฒนา นักบริหาร นักวิชาการ นักกฎหมาย นักปฏิบัติการจิตวิทยา 
นักบุญ  นั กแก้ปัญหา  นักปร ะสา นงา น  และนั กรบของประชา ชน                   
ที่มีเดิมพัน จึงรู้สึกว่าชีวิตผมไม่น่าจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วครับ จับปืนสู้   
กับผู้ ก่อการ ร้ายคอมมิวนิสต์ สู้ กับผู้ มีอิทธิพล สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด       
สู้ กับภัยธรรมชาติ  เพ่ือให้พ่ีน้ องมีรอยยิ้ม มีก าลังใจ สู้ กับความยากจน       
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ของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือให้อยู่ดี มีสุข จึงน่าจะครบเครื่องที่จะเป็นผู้น า ของ
ข้าราชการมหาดไทย เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขครับ 
     ๔.๓ ผมเป็นนักล่ารางวัล  โดยหน้าที่ในทุก ๆ “นัก” ที่ผมได้รับ
มอบหมายหรือปฏิบัติ ส่วนใหญ่ใช้หลัก “๓ จ” เพ่ือผลสัมฤทธิ์ “๓ ด”        
จึงปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการส่งเข้าประกวดแข่งขันก็ดี หรือจาก
การตรวจติดตามผลงานก็ดี รวมทั้งการประเมินผลงานของกระทรวง ทบวง 
กรม ต่าง ๆ ผลปรากฏว่าหน่วยงานและตัวผม ดี เด่น และดัง มีผลงานเข้าตา
สมควรได้รับโล่รางวัล หรือโล่เกียรติยศทั้งในนามหน่วยงานหรือในนามบุคคล
มากมาย ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ ๒ : ผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการ 
     ๔.๔ จากการที่ผมมุ่งม่ัน ทุ่มเทให้กับชีวิตราชการรวม ๓๓ ปี ผมได้รับ
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ๒ ขั้น ๒๔ ครั้ง และยังได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับการสู้รบอีกเดือนละ ๑,๑๔๐ บาท อีกทั้งตลอดชีวิตรับราชการ                   
ผมไม่เคยถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใด เป็นเกียรติ
ประวัติการรับราชการที่งดงามของผมและวงศ์ตระกูล 
     ๔.๕ ผมถือว่าผมโชคดี เป็นบุญ เป็นวาสนา ได้เป็นประธานยกดอกบั ว
ทองค าส่วนสูงสุดขององค์พระธาตุพนม และเม่ือครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นได้จัดสร้างฉัตรทองค าส่วนที่สูงที่สุดของพระธาตุขามแก่น 
น้ าหนัก ๒๒ กก. เหมือนเป็นปาฏิหาริย์เกินความคาดหมายใด ๆ ทั้งสิ้น      
ที่ส่งผลให้ผมได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงสุดของชีวิตราชการ 
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  ผมขอกราบเรียนข้อมูลเพ่ิมเติม ในเชิงสถิติของผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๕ คน เคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมและนายอ าเภอในจังหวัดนครพนม คือ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร,    
นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช, นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ และนายพงศ์โพยม      
วาศภูติ ก็เป็นอดีตนายอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อีกทั้ง นายมงคล    
สุระสัจจะ อดีตด ารงต าแหน่งนายอ าเภอธาตุพนม ก็เคยได้รับความเห็นชอบ  
จาก ครม. แต่งต้ังจากอธิบดีกรมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แต่มี เหตุผลบางประการต้องยกเลิ กมติ  ครม. กลับมาเ ป็นอธิบดีกรม           
การปกครองเหมือนเดิม 

๕. ข้อคิดส าหรับการปฏิบัติราชการในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  
  ขอเป็นก าลังใจให้ น้อง ๆ ชาวมหาดไทยในการครองตน ครองคน และ  
ครองงาน ในยุคสมัยภาวะวิกฤติต่าง  ๆของประเทศที่รุมเร้า ยุคข้อมูลข่าวสาร
ไร้พรมแดน ยุคนิวนอร์มอลจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ปัญหาปากท้อง ปัญหา
ความม่ันคง  ความปลอดภัย ปัญหาอาชญากร รม ปัญหาความคิดต่า ง                     
ทางการเมือง ข้าราชการเรามีกรอบ มีวัฒนธรรมขององค์กร มีวินัย การจะท า                  
การงานใด ๆ ต้องยึดกฎ ระเบียบ วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหาร
ประเทศ ข้ า ร าชการและนั กกา ร เ มือง เป็ น เสมือนเหรี ยญสองหน้ า                         
ต้อ งขั บเคลื่ อน ไป ด้วย กัน  โดยฝ่า ยรั ฐบาล เป็น ฝ่า ยก าหนดนโยบา ย                       
ฝ่ายข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ขอฝากข้อคิดในการท างานไว้ดังนี้ 
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  ๕.๑  ต้อ งยึ ด ปร ะ ชา ช น เป็ น ศูน ย์ กล า ง ใ นกา รบริ ห า ร            
การบริการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  การบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข คือภารกิจยิ่งใหญ่ของนักปกครอง จึงต้องบริหาร บริการที่ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เพ่ือความผาสุกของประชาชน 
  ๕.๒ ต้องมุ่งม่ัน ทุ่มเทสุดชีวิต พิชิตงาน ไม่ท้อแท้ ท้อถอย ไม่ว่าจะ
เป็นงานใหญ่ งานยากแค่ไหน ก็จะต้องสามารถฟันฝ่าไปให้ได้ 
  ๕.๓ ถ้าเราบริหาร บริการให้ประชาชนรักและศรัทธาเราได้      
ก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการเป็นรัฐบาลของประชาชน 
  ๕.๔ ไม่ว่า จะเป็ นรัฐบาล หรือปร ะชาชนก็ มีความต้องกา ร
ข้าราชการมืออาชีพ ทีเ่ป็นทั้งคนเก่งและคนดีเหมือนกัน 
  ๕.๕ ต้องค านึ งถึง “คนยุคใหม่” ที่ถือว่า “สิทธิมนุษยชน ”       
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ส าคัญมาก 
เช่น ควรน าระบบ “คิว” มาใช้ในการบริการให้กว้างขวางและทั่วถึง 
  ๕.๖ น้ าค า  น้ าใ จ ควา มจ ริงใจใช้ไ ด้กับทุกคน  ทุก โอกา ส     
ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ ความเครียดที ่จ ะน าไปสู่ค าพูดและการกระท า
ที่อาจมองว่ามีความก้าวร้าว รุนแรง หรือไม่เหมาะสมได้ 
  ๕.๗ ศึกษาเรียนรู้จากสื่อเทคโน โลยีสมัย ใหม่ ก้า ว ให้ท ัน                   
ทุกปัญหาที่มีอยู่ทั่วไป เพ่ือน าไปปรับใช้ เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว จึงต้องปรับตัวเราให้เป็นคนทันสมัย ทันใจ 
ทันคน ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
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  ๕.๘ การเลือกคู่ครองก็มีความส าคัญ ควรค านึงถึงภาระหน้าที่      
ทีจ่ะต้องมาท าหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้ประชาชนด้วย จึงควรเลือกผู้ที่จะ
มาเสริมงานของท่าน อย่าเห็นว่าไม่ส าคัญ 
  ๕.๙ บุ คลิกและกา รแต่งกาย ก็ มีส่วนส าคัญ ต่อภา พลักษณ์     
ในการปรากฏตัวในแต่ละสถานการณ์เพราะเราเป็นผู้น า ก็ต้องรู้จักกาลเทศะ 
และเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของข้าราชการมหาดไทยอีกด้วย 
  ๕.๑๐ ประการสุดท้าย ขอฝากเป็นข้อคิดที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การท างานกับนักการเมืองนั้นต้องยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม หลักการ
บริห ารบ้ านเ มืองที่ ดี  เพรา ะข้า ราชการ เป็ นฝ่า ยปฏิ บัติ  ที่ส า คัญ ต้อง       
มือสะอาดและมืออาชีพ หากผิดพลาดเราต้องรับผิดเอง แล้วเกียรติประวัติ     
ที่สร้างสมไว้จะมลายสิ้นครับ ขอเป็นก าลังใจให้น้อง ๆ ชาวมหาดไทย           
อีกครั้งหนึ่งและขอให้โชคดีครับ 
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